

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
4	<p><i>Cử tri Lê Ngọc Long, tổ dân phố 11, phường Thịnh Đán:</i> Đề nghị Thành phố xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với giao dịch hợp đồng chuyển nhượng đất của gia đình ông Nguyễn Đình Thái, bà Nguyễn Thị Phương Bình và Công Ty TNHH Hoàng Mầm, số lô 230, 231 (<i>hạn đến năm 2020 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất</i>).</p>	<p>Ngày 08/9/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã phối hợp với UBND phường Thịnh Đán, Công ty TNHH Hoàng Mầm kiểm tra, xác minh, kết quả như sau: Lô quy hoạch số 230, 231 thuộc dự án Khu dân cư số 5 phường Thịnh Đán do Công ty TNHH Hoàng Mầm làm Chủ đầu tư, hiện trạng Chủ đầu tư chưa được UBND tỉnh giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích tại 02 lô quy hoạch này (<i>do chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng</i>), do đó chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 02 thửa đất trên từ Công ty TNHH Hoàng Mầm cho ông Nguyễn Đình Thái và bà Nguyễn Thị Phương Bình và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.</p>
	Ý KIẾN GIẢI TRÌNH THÔNG TIN	
5	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Lợi, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Phú Xá:</i> Một số hộ dân có ruộng nằm sát đường Việt Bắc giai đoạn 2 thường xuyên bị ngập úng. Các hộ dân đã báo cáo địa phương và Ban Quản lý dự án nhưng vẫn chưa được giải quyết cụ thể. Đề nghị Thành phố chỉ đạo giải quyết.</p>	<p>Qua kiểm tra thực tế, nguyên nhân một số thửa ruộng bị ngập úng do một số thửa ruộng của các hộ dân nằm cạnh đường Việt Bắc đã đổ đất để trồng cây, tiếp giáp với các thửa ruộng trồng lúa đã có mương thoát nước nhưng do lâu ngày không được nạo vét cây cỏ mọc chặn hết lòng mương nên khi mưa to nước không thoát kịp dẫn đến ngập úng cục bộ. Để giải quyết vấn đề ngập úng UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án tổng hợp đô thị động lực phối hợp với UBND phường Phú Xá tổ chức nạo vét khơi thông hệ thống mương thoát nước để đảm bảo thoát nước kịp thời.</p>
6	<p><i>Cử tri Phạm Thị Thanh, xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm:</i> Dự án mở rộng bắc khai trường mỏ than Khánh Hòa thực hiện từ năm 2018, số hộ di dời 126 hộ; trong đó có 11 hộ đã được bố trí tái định cư, còn lại 115 hộ chưa được bố trí tái định cư (<i>có 02 hộ ở sát chân bãi thải, nguy cơ mất an toàn rất cao khi mùa mưa bão</i>). Đề nghị Thành phố chỉ</p>	<p>UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 88 hộ. Số hộ còn lại, UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Công ty than Khánh Hòa, Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát các hộ còn lại đủ điều kiện giao đất tái định cư trình UBND thành phố theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện để các hộ dân ổn định đời sống.	
7	<p><i>Cử tri Chu Văn Tùng - Xóm Cường, Xã Thịnh Đức:</i> Đề nghị thành phố xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân ở khu vực ngã tư Hợp Thắng thuộc xóm Cường, xã Thịnh Đức, đã thực hiện đầy đủ thuế từ năm 1995 đến nay.</p>	<p>Trước năm 1995, thửa đất trên do Hợp tác xã Nông nghiệp Thịnh Đức quản lý và sử dụng; sau khi giải thể, Hợp tác xã đã thực hiện việc giao đất cho các hộ gia đình có thu tiền sử dụng đất. Các hộ gia đình đã làm nhà và sử dụng từ năm 1995 đến nay. Do việc giao đất của Hợp tác xã không đúng thẩm quyền theo quy định nên UBND xã đã hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép nộp tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.</p> <p>Ngày 13/4/2023, UBND xã Thịnh Đức đã có văn bản số 112/UBND-ĐC đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố xác minh quy hoạch thửa đất số 875, tờ bản đồ địa chính số 20, diện tích 2745m² tại xóm Cường xã Thịnh Đức. Qua xác minh, tại vị trí thửa đất trên chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, tuy nhiên theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, một phần thửa đất nằm trong phạm vi đất giao thông, một phần nằm trong phạm vi đất nông nghiệp. Như vậy, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình nói trên chưa có cơ sở để thực hiện.</p>
8	<p><i>Cử tri Trần Quang Trung, xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thi công dự án chỉnh trang khu dân cư Ao Vàng, xã Cao Ngạn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến độ bồi thường GPMB: Đã thực hiện GPMB xong 20/25 hộ, diện tích đã GPMB là 1,88 ha/2,93 ha. Kinh phí đã chi trả GPMB là 14,048 tỷ đồng. - Thi công xây dựng: Đã tổ chức san lấp mặt bằng đạt 80% khối lượng; Thi công phần đường giao thông đạt 187/461m đạt 41%. Xây dựng 159/282m kè đá đạt 56% khối lượng. - Khó khăn: Một số hộ còn lại chưa đồng thuận với chủ trương, chính sách bồi thường của dự án, chưa nhất trí đơn giá bồi thường, chưa nhất trí ký biểu thống kê đất. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với ban chỉ đạo công tác GPMB tuyên truyền vận động các hộ ký biểu thống kê đất và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và phối hợp các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ dự án.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
9	<p><i>Các cử tri xã Phúc Xuân: Lương Duy Thọ; Ngô Văn Phương; Nguyễn Thị Viên; Ngô Văn Thủy; Đặng Văn Thiệu:</i> Đề nghị Thành phố bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp của Nhân dân ở gần dự án xây dựng đường Bắc Sơn và Khu dân cư hai bên đường nhiều năm không canh tác được.</p>	<p>Đối với phần diện tích đất nông nghiệp của Nhân dân ở gần dự án xây dựng đường Bắc Sơn và Khu dân cư hai bên đường nhiều năm không canh tác được. Căn cứ Điều 63, Luật Đất đai năm 2013 thì phần diện tích đất này không đủ điều kiện để thu hồi giải phóng mặt bằng. UBND thành phố giao UBND xã Phúc Xuân rà soát lập danh sách diện tích đất bị ảnh hưởng, báo cáo UBND thành phố; giao cho các phòng, ban chuyên môn tham mưu giải quyết.</p>
10	<p><i>Cử tri Đoàn Hồng Thái, xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố có ý kiến với Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO đảm bảo hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho các hộ gia đình cận kề với khu đô thị.</p>	<p>Ngày 11/04/2023, UBND thành phố Thái Nguyên đã có Văn bản số 1200/UBND-BQLDA về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO về việc nghiên cứu phương án xử lý, khắc phục hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho các hộ gia đình cận kề với khu đô thị. UBND thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư phối hợp để khắc phục theo ý kiến cử tri.</p>
11	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường THCS Tân Thịnh:</i> Đề nghị Thành phố xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường THCS Tân Thịnh.</p>	<p>Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường THCS Tân Thịnh đã được UBND thành phố Thái Nguyên trình Sở Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên còn thiếu nội dung "Phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa"</p> <p>UBND thành phố giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Tân Thịnh rà soát, tổng hợp diện tích đất trồng lúa tham mưu UBND thành phố phê duyệt kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định.</p>
12	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng:</i> Một số dự án khu dân cư, khu tái định cư triển khai trên địa bàn xóm Gò Móc, nhiều hộ dân đã được thống kê, kiểm đếm nhưng chậm chi trả tiền bồi thường. Đề nghị Thành phố chỉ đạo giải quyết.</p>	<p>Hiện nay trên địa bàn xóm Gò Móc, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án Khu dân cư 2 bên đường Bắc Sơn kéo dài: đến nay đã cơ bản thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên còn 05 hộ gia đình (ông bà: Nguyễn Văn Sùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Hương) tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng chưa nhất trí kí biểu thống kê với lý do không nhất trí với đơn giá bồi thường đất và tài sản.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri		Đơn vị giải quyết
			<p>Dự án Khu tái định cư số 1 xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng: Đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB và chi trả tiền bồi thường GPMB.</p> <p>Ngoài ra còn một số dự án khu dân cư đang thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư. Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chấp thuận Nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB theo quy định.</p>
13	<p><i>Cử tri Lê Huy Tuyên, Bí thư chi bộ tổ 9, phường Tích Lương: Đề nghị Thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng và triển khai hoàn thiện dự án đường Tích Lương, tồn tại này đã qua nhiều năm, nhiều kỳ, đến nay vẫn chưa được giải quyết (vướng mắc hộ gia đình bà Nuôi).</i></p>		<p>Dự án xây dựng khu dân cư Nam Đại học Kỹ thuật công nghiệp, xã Tích Lương (nay là phường Tích Lương), thành phố Thái Nguyên do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có thu hồi đất của gia đình bà Vũ Thị Nuôi để xây dựng đường Tích Lương tại vị trí nút giao với đường 3/2. Tuy nhiên đến nay dự án chưa hoàn thiện do vướng mắc hộ gia đình bà Vũ Thị Nuôi.</p> <p>Ngày 23/02/2023, UBND phường Tích Lương đã tổ chức hội nghị làm việc cùng các phòng, ban liên quan để thảo luận, thống nhất tham mưu, đề xuất UBND thành phố một số nội dung để hoàn thiện dự án.</p> <p>Ngày 14/3/2023, UBND phường Tích Lương đã trình UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng trục đường quy hoạch 27m (đường Tích Lương) thuộc quy hoạch Khu dân cư Nam Đại học Kỹ thuật công nghiệp, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.</p> <p>UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố nghiên cứu, xem xét, tham mưu cho UBND thành phố để thực hiện trong thời gian tới.</p>
14	<p><i>Đại biểu phường Tân Lập:</i></p>	<p>Đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường Tân Lập để tạo quỹ đất tái định cư và đấu giá thu tiền sử dụng đất.</p>	<p>Ngày 21/2/2023 UBND thành phố Thái Nguyên có Thông báo số 33/TB-UBND kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện một số dự án Khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.</p> <p>Đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với Ban chỉ đạo công tác GPMB phường Tân Lập tổ chức bàn giao toàn diện tích đất đã GPMB sạch cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, nhà thầu thi công để thực hiện dự án. Đối với phần diện tích chưa GPMB, Trung tâm quỹ đất thành phố phối hợp các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn phường Tân Lập đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.</p>
15	<p>Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư sửa chữa đường</p>		<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	khu tái định cư số 1 đoạn tiếp giáp cầu vượt dân sinh tổ 9, phường Tân Lập.	UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
16	<p><i>Cử tri Phạm Mạnh Hải, Bí thư Chi bộ 9, phường Tân Lập:</i> Nhân dân Tổ dân phố số 9 muốn xây Nhà văn hóa nhưng hiện tổ dân phố không có quỹ đất để xây dựng. Đề nghị Thành phố xem xét bố trí nguồn quỹ đất cấp cho tổ dân phố.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Tân Lập kiểm tra, rà soát quỹ đất công trên địa bàn tổ dân phố để bố trí quỹ đất xây dựng Nhà văn hoá. Tuy nhiên qua rà soát, trên địa bàn tổ dân phố 9 không còn quỹ đất công phù hợp để xây dựng Nhà Văn Hoá.</p> <p>Theo quy hoạch sử dụng đất, trên địa bàn tổ dân phố 9 phường Tân Lập có Dự án xây dựng Khu dân cư số 10A. UBND phường Tân Lập đã đề nghị UBND thành phố bố trí quỹ đất để xây dựng Nhà Văn hoá cho cộng đồng dân cư tổ dân phố 9 phường Tân Lập tại khu dân cư số 10A.</p> <p>UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, giải quyết theo đề nghị của UBND phường Tân Lập.</p>
17	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, tổ dân phố số 4, phường Quang Trung:</i> Trong quá trình mở rộng đường Lê Quý Đôn xuống khu dân cư số 2 có lấy vào phần đất của gia đình. Hiện nay tầng hầm của gia đình bị ngập nước khi trời mưa và không sử dụng được, công trình phụ không có gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Ban Quản lý dự án thông báo có lấy phần đất của gia đình và đã đến kiểm kê tài sản nhưng đến nay chưa lấy và cũng chưa bồi thường cho gia đình. Đề nghị cho gia đình biết là có lấy phần đất của gia đình hay không để gia đình ổn định sinh sống.</p>	<p>Ngày 07/7/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã có Báo cáo số 64/BC-TTPTQĐ báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Nguyên - Tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên với tổng số tiền là 815.177.408 đồng. Hiện nay dự án đã hết hạn thực hiện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang hoàn thiện thủ tục để gia hạn dự án. Sau khi có Quyết định gia hạn dự án đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
18	<p><i>Cử tri Trần Thị Tuyết, tổ dân phố 5, phường Trung Vương: Đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ cho 15 hộ gia đình thuộc khu tập thể Công ty Điện ảnh Thái Nguyên được hợp thức hóa đất nhà thanh lý và trả lời bằng văn bản cho các hộ gia đình.</i></p>	<p>Với nội dung đề nghị của cử tri Trần Thị Tuyết ngày 20/9/2022 UBND thành phố có Báo cáo số 619/UBND-TNMT báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết đơn của bà Trần Thị Tuyết, trú tại Khu Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên, thuộc tổ 5, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên. Ngày 19/9/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1216/TNMT-CG về việc trả lời đơn của công dân Trần Thị Tuyết với các nội dung sau:</p> <p>Về nguồn gốc quá trình sử dụng đất: Do các hộ được mua nhà thanh lý của Công ty Điện ảnh Thái Nguyên từ năm 1990 – 1993. Hiện đang là đất công thuộc quyền quản lý của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được cấp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y860202 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 23/12/2003.</p> <p>Đối với việc giải quyết đơn kiến nghị còn vướng mắc khi 15 hộ gia đình đang sử dụng đất thuộc khu tập thể Công ty Điện ảnh Thái Nguyên xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/10/2022 Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên có Thông báo số 41/TB-BNCTU về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022. Tại buổi làm việc với các hộ gia đình bà Trần Thị Tuyết, Ma Thị Thân, Nguyễn Đức Minh (đại diện cho các hộ dân sinh sống tại khu tập thể Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên). Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận như sau: Giao cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát nhu cầu sử dụng đất của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng không có nhu cầu sử dụng đất đối với phần diện tích 1475m² (hiện do các hộ dân đang sử dụng) và trả lại thì giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu thu hồi đất theo quy định của pháp luật. - Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản về hướng xử lý đối với trường hợp đã mua nhà thanh lý trên đất công của các hộ dân thuộc khu tập thể Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
		Sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố, UBND phường Trung Vương thực hiện theo hướng dẫn.
19	<i>Cử tri Lê Thị Cậy, tổ dân phố số 8, p. Quang Trung:</i> Suối Làng Đanh từ phường Tân Thịnh chảy qua khu vực tổ 8 phường Quang Trung lên suối Mỏ Bạch bị ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý và làm kè khu vực này để đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại thời điểm hiện nay, UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã huy động nhân dân các xóm, tổ dân phố khu vực tuyến suối Mỏ Bạch chảy qua định kỳ tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước suối Mỏ Bạch.
20	<i>Cử tri Đàm Thị Miên - Trưởng ban CTMT tổ dân phố 17, Phường Phan Đình Phùng:</i> Đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng giao đất cho tổ dân phố 17 phường Phan Đình Phùng để làm Nhà văn hóa.	UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND phường Phan Đình Phùng làm việc với Ban quản lý dự án về việc điều chỉnh một phần diện tích đất giao thông tại vị trí bãi đỗ xe số 4 (ký hiệu BX-04) thành đất công cộng để xây dựng nhà văn hóa tổ 17 với diện tích đề nghị là 286m ² (việc đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất cho tổ 17 tại vị trí BX-04 để xây dựng nhà văn hóa đã được tổ dân phố tổ chức họp xin ý kiến của nhân dân và được mọi người dân tham dự cuộc họp nhất trí). Hội nghị thống nhất cùng phối hợp báo cáo cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho thực hiện điều chỉnh quy hoạch để thực hiện.
21	<i>Cử tri Lê Văn Hạnh - Tổ trưởng tổ dân phố 10, Phường Trung Vương:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cầu Bống Tỏi để đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân khu vực xung quanh.	UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường Trung Vương, Phan Đình Phùng, Túc Duyên chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan của thành phố huy động nhân dân các tổ dân phố định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực có tuyến suối chảy qua. Để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với phường Trung Vương và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xem xét thực trạng, làm cơ sở lập báo cáo đề xuất dự án theo quy định. Căn cứ nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án của thành phố trong thời gian

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
		tới, thành phố xem xét bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, làm cơ sở tổ chức triển khai theo quy định.
22	<p><i>Ý kiến của xã Phúc Hà:</i> Đề nghị thành phố đơn đốc Công ty TNHH Một thành viên than Khánh Hòa sớm triển khai dự án nắn suối để khắc phục tình trạng ngập úng khu vực xóm Nam Tiên và xem xét ảnh hưởng của bãi thải đến cuộc sống các hộ dân ở gần khu vực bãi thải.</p>	<p>Đề giải quyết các kiến nghị của nhân dân xóm Nam Tiên về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an toàn tại khu vực tiếp giáp phía Nam của bãi thải Tây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 2151/UBND-CNN&XD ngày 18/5/2021 về việc đảm bảo an toàn trong khai thác tại mỏ than Khánh Hoà, trong đó yêu cầu Công ty than Khánh Hoà lập phương án điều chỉnh mở rộng quy hoạch bãi thải về khu vực phía Nam bãi thải Tây trình UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.</p> <p>Hiện tại Công ty đang lập phương án điều chỉnh toàn bộ dự án quy hoạch mỏ than Khánh Hoà, trong đó có nội dung điều chỉnh quy hoạch bãi thải, moong khai thác, khai thác hầm lò, nắn suối... Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, Công ty than Khánh Hoà sẽ triển khai tổ chức thực hiện.</p>
	Ý KIẾN ĐANG GIẢI QUYẾT	
23	<p><i>Các cử tri xã Phúc Xuân: Lương Duy Thọ; Ngô Văn Phương; Nguyễn Thị Viên; Ngô Văn Thủy; Đặng Văn Thiệu:</i> Đề nghị Thành phố thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất đã thống kê kiểm đếm cho Nhân dân đối với dự án khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn.</p>	<p>Đối với các hộ đã được thống kê kiểm đếm thuộc các dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài (đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trăng xã Phúc Xuân) TPTN – Bên trái tuyến và dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài (đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trăng xã Phúc Xuân) TPTN - Bên phải tuyến, có tổng diện tích thực hiện các dự án là 38,57ha; diện tích đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB là 19ha; phần diện tích còn lại là 19,57ha còn lại của các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản thuộc dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiếp tục thực hiện công tác thống kê kiểm đếm, phúc tra lại tài sản, đất đai hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình phê duyệt và chi trả tiền theo tiến độ sử dụng đất của dự án.</p>
24	<p><i>Cử tri Đoàn Hồng Thái, xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố bố trí, giao đất tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án</p>	<p>Thực hiện dự án Khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, UBND thành phố bố trí vị trí đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở tại 03 dự án gồm: Dự án Xây dựng khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn (giai đoạn I), dự án Xây dựng khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn (giai đoạn II) và dự án Xây dựng cấp bách khu tái định cư 2 bên đường QL17, đoạn qua chợ Núi Voi, phường Chùa Hang.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>Khu nhà ở Cao Ngạn - Chùa Hang để các hộ dân yên tâm, ổn định cuộc sống.</p>	<p>Đối với dự án Xây dựng khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn (giai đoạn I): cơ bản đã hoàn thành công tác GPMB, đã thi công san nền và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, vỉa hè, hệ thống điện, hệ thống thoát nước...) đạt 90% theo hồ sơ thiết kế đối với diện tích đã GPMB và UBND thành phố đã giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư tại thực địa cho các hộ dân xây nhà ở ổn định cuộc sống (trong đó hộ ông Đoàn Hồng Thái đã được giao đất tại thực địa và hiện đang xây nhà ở).</p> <p>Đối với dự án Xây dựng khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn (Giai đoạn II) và dự án Xây dựng cấp bách khu tái định cư 2 bên đường QL17, đoạn qua chợ Núi Voi, phường Chùa Hang: Trung tâm phát triển quỹ đất đang phối hợp cùng các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí đất đã thực hiện GPMB, làm thủ tục giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có nguyện vọng nhận đất ở tái định cư vào 02 dự án trên, đảm bảo lợi ích cho các hộ dân bị thu hồi đất theo quy định hiện hành.</p>
25	<p><i>Cử tri Ngũ Minh, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Tích Lương:</i> Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi 31.905,9m² giao cho UBND thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch. Đề nghị Thành phố xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 68 hộ gia đình ở khu nhà C trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030.</p> <p>Ngày 4/5/2023, phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 422/TNMT về việc đề nghị UBND thành phố cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch tại khu vực nêu trên.</p> <p>Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các hộ dân kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.</p>
26	<p><i>Cử tri Bùi Đức An, tổ dân phố 01, phường Gia Sàng:</i> Tại dự án Đường Bắc Nam, cầu Huống Thượng, các hộ nằm trong vùng dự án thuộc phường Gia</p>	<p>Đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở, phải phá dỡ nhà ở, di chuyển chỗ ở, đủ điều kiện giao đất tái định cư. Các hộ đã được UBND thành phố bố trí quỹ đất để giao đất tái định cư cho các hộ dân tại dự án: Khu dân cư số 8 phường Túc Duyên; Khu tái định cư phường Gia Sàng thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải TPTN; Khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên; Khu dân cư số 2</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	Sàng nhất trí với phương án bồi thường, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nhân dân vẫn chưa được bố trí tái định cư. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết.	phường Quang Trung; Còn một số hộ đăng ký vào khu dân cư tổ 13 phường Túc Duyên. Hiện nay đang thực hiện giao đất cho các hộ dân phần đầu hoàn thành trong năm 2023.
27	<i>Cử tri Quận Trọng Hùng, xóm 8, xã Sơn Cẩm:</i> Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cụm công nghiệp 3 Sơn Cẩm do Công ty Vương Anh làm chủ đầu tư đã triển khai từ lâu, đến nay vẫn chưa tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.	<p>- Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3 được thành lập tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên, tiến độ thực hiện từ năm 2019 - 2022. Diện tích quy hoạch: 28,6 ha; 03 tổ chức và khoảng 140 hộ bị ảnh hưởng (trong đó có khoảng 80 hộ phải di chuyển chỗ ở). Đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện thống kê kiểm đếm 12,3ha (trong đó: 10,2ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và 2,1 ha đất bằng chưa sử dụng) Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đang hoàn thiện trình UBND thành phố thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.</p> <p>- Đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần Vương Anh là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3 có Tờ trình số 07 ngày 16/02/2023 về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3 của Công ty cổ phần Vương Anh là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3, Ngày 13/4/2023 UBND thành phố có Văn bản số 1246/UBND-KT về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, gửi UBND tỉnh Thái Nguyên. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục phối hợp các phòng ban liên quan, UBND xã Sơn Cẩm, chủ dự án thực hiện thống kê, kiểm đếm giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng dự án theo quy định.</p>
28	<i>Đại biểu phường Tân Lập:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo sớm triển khai thực hiện hoàn thiện hạ tầng để đảm bảo điều kiện giao tái định cư cho trên 30 hộ dân tại Khu tái định cư đường Việt Bắc và hơn 10	UBND thành phố đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu tái định cư số 4, Khu tái định cư số 5 phường Tân Lập để bố trí tái định cư cho các hộ dân đường Việt Bắc, hiện tại đang tiến hành giao đất tái định cư cho các hộ dân từ Quý 2/2023. Đối với các hộ dân dự án 11A và 11B Tân Lập, các dự án này đã tiếp tục được triển khai thi công tại các vị trí đã có mặt bằng. Tại các vị trí dự kiến bố trí tái định cư các nhà thầu đã

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	hộ dân dự án Khu dân cư 11A, 11B phường Tân Lập.	tiến hành san lấp mặt bằng chuẩn bị giao 30 lô cho các hộ tái định cư. Hiện đã tiến hành giao đất tái định cư cho một số hộ dân từ Quý 2/2023. Theo Kế hoạch sẽ hoàn thành dự án trong năm 2023 đảm bảo giao Tái định cư cho các hộ dân.
29	Cử tri Lê Thị Cậy, tổ dân phố số 8, p. Quang Trung: Đề nghị Thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm phương án đền bù cho gia đình bà Phạm Thị Tư tổ 8 (dự án đường Bắc Sơn), đã kéo dài nhiều năm nay.	<p>Hộ gia đình bà Phạm Thị Tư có thửa đất số 41, tờ bản đồ số 25, diện tích 207,6m² đất trồng cây lâu năm, thuộc dự án Xây dựng cấp bách Khu tái định cư tổ 38, phường Quang Trung, TPTN.</p> <p>Ngày 31/12/2020 UBND thành phố ban hành Quyết định số 13259/QĐ-UBND thu hồi 207,6m² đất của bà Phạm Thị Tư và Quyết định số 13260/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với nội dung bồi thường bằng đất tại thửa đất số 245 tờ bản đồ số 19, với diện tích 207,6m² đất trồng cây lâu năm thuộc Khu dân cư tổ 38, phường Quang Trung, TPTN và bồi thường cây cối số tiền là 2.466.200 đồng.</p> <p>Tuy nhiên đến nay hộ gia đình bà Tư chưa nhất trí với phương án bồi thường, lý do tại vị trí bồi thường bằng đất cho gia đình chưa được san nền và gia đình đề nghị xem xét bồi thường diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp là 48,9m².</p> <p>Đối với nội dung đề nghị bồi thường phân diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tại các buổi họp ngày 08/6/2022; 30/8/2022, 22/12/2022; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND phường Quang Trung, các thành phần có liên quan và hộ gia đình bà Phạm Thị Tư làm rõ nội dung đề nghị. Tại hội nghị UBND phường Quang Trung đã xác định 48,9m² nêu trên thuộc quỹ đất công do UBND phường Quang Trung quản lý, nên hộ gia đình bà đề nghị được bồi thường, hỗ trợ là không đủ cơ sở giải quyết.</p> <p>Trung tâm tiếp tục phối hợp với UBND phường Quang Trung tổ chức tuyên truyền, thuyết phục hộ gia đình bà Phạm Thị Tư chấp hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường bằng đất và nhận tiền bồi thường theo quy định.</p>
30	Cử tri Nguyễn Thị Nhiều, tổ dân phố 9, phường Quang Trung: Gia đình nằm sát dự án tái định cư Việt Bắc và bị thiệt hại nặng nề về tài sản cũng như cuộc sống (05 năm qua cứ mưa to là gia đình bị ngập ngang nhà 1,5m). Gia	<p>- Hộ ông (bà) Vũ Mạnh Tụ (Nguyễn Thị Nhiều) đang quản lý và sử dụng 610,6m² đất tại thửa số 70, tờ bản đồ địa chính số 30 (trong đó có 212m² đất ODT, 262,6m² đất CLN và 136,0m² đất TSN). Thửa đất đã được cấp GCNQSD đất số V139576 do UBND TP Thái Nguyên cấp ngày 15/04/2002.</p> <p>Hiện trạng thửa đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều là đất trống. Do khi thực hiện dự án chưa tính toán đến phạm vi thi công (Cọc GPMB trùng với ranh quy hoạch) cho nên khi thi công</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>đình đã viết đơn gửi các cấp có thẩm quyền yêu cầu giải quyết đền bù, tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình nhưng đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa giải quyết. Đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm tồn tại và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.</p>	<p>đắp đường cao hơn so với đất ở hiện trạng của nhà bà Nhiều 1,3m gây ra tình trạng ngập úng. Tại thời điểm thực hiện dự án năm 2018, căn cứ đơn đề nghị giải quyết ngập úng của hộ bà Nguyễn Thị Nhiều tổ công tác đã thống nhất thu hồi 131,3m² đất ODT tại thửa 70, tờ bản đồ địa chính số 30 của hộ bà Nhiều và bồi thường bằng đất với diện tích 131,3m² đất dôi dư tại thửa 44, tờ bản đồ địa chính số 30 đã thu hồi GPMB cho gia đình bà Nhiều. Tuy nhiên, đến nay nội dung này chưa được sự chấp thuận của phòng Tài Nguyên và môi trường</p> <p>Để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng của gia đình ông(bà) Vũ Mạnh Tụ (Nguyễn Thị Nhiều). UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục tổng hợp báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư xem xét giải quyết theo quy định.</p>
31	<p><i>Cử tri Nguyễn Xuân Chiến - tổ 4 phường Túc Duyên:</i> Đề nghị thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố số 3. Hiện nay Tổ đã có quỹ đất và phù hợp với quy hoạch.</p>	<p>Ngày 18/5/2021, UBND phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị gồm các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố xác định vị trí xin cấp giấy chứng nhận QSD đất nhà văn hóa tổ dân phố số 3, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (<i>Phần diện tích đất này thuộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech đang quản lý</i>). Ngày 29/6/2021, UBND phường Túc Duyên đã có Công văn số 198/CV-UBND gửi Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Deetech về việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết vị trí đất chia lô sang đất nhà văn hóa để phù hợp với diện tích thực tế đã được Công ty cổ phần Detech bàn giao cho UBND phường Túc Duyên quản lý theo trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên lập tháng 5 năm 2020.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu nội dung điều chỉnh quy hoạch để giải quyết trong thời gian tới.</p>
32	<p><i>Cử tri Nông Văn Tiến; cử tri Đặng Văn Vũ - xóm Thanh Chử xã Linh Sơn:</i> Đề nghị thành phố chỉ đạo Trường Tiểu học số 1 Linh Sơn bàn giao lại đất không sử dụng để Nhân dân xóm có diện tích xây dựng Nhà văn hóa (vì đó là tài sản của nhân dân đóng góp mua mặt bằng cho trường xây dựng lớp học).</p>	<p>Theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Việc sắp xếp lại, xử lý, nhà đất của đơn vị sẽ được thực hiện khi đơn vị đã có đầy đủ hồ sơ cơ sở nhà, đất làm căn cứ để lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của đơn vị mình gửi UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt về phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất đơn vị thực hiện theo quy định. UBND thành phố yêu cầu UBND xã Linh Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND thành phố xem xét, quyết định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
33	<p><i>Ý kiến của phường Túc Duyên:</i> Đề nghị thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà văn hóa tổ 11 phường Túc Duyên, hiện nay chưa được cấp.</p>	<p>Tại thời điểm chưa thực hiện sáp nhập tổ dân phố, nhà văn hóa tổ 17 được dự kiến xây dựng tại quỹ đất công do UBND phường quản lý, thửa 474, diện tích 399m², tờ bản đồ số 11. Tổ dân phố đã đề nghị được đổi đất với thửa 792, diện tích 365m², tờ bản đồ số 11 của gia đình ông Nguyễn Tiến Bình để xây dựng nhà văn hóa tổ 17 cũ (tổ 11 mới).</p> <p>Ngày 12/06/2019 UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Quyết định số 4814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 7 phường Túc Duyên, TPTN. Trong đó có nội dung điều chỉnh đất công cộng sang đất ở mới, đất giao thông và đất ở hiện có.</p> <p>Tháng 12/2019, sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố, tổ dân phố số 17 và tổ dân phố số 24 sáp nhập thành tổ dân phố số 11. Đề quỹ đất nhà văn hóa phục vụ cho yêu cầu của nhân dân tổ dân phố số 11 được đảm bảo sau khi sáp nhập tổ dân phố. UBND phường Túc Duyên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho điều chỉnh lại diện tích đất như thời điểm ban đầu khi chưa có Quyết định số 4814/QĐ-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND thành phố Thái Nguyên. Điều chỉnh giữ nguyên vị trí thửa đất số 474, diện tích 399m², tờ số 11 không đổi cho ông Nguyễn Tiến Bình để tổ dân phố sử dụng diện tích thửa đất trên tạo điều kiện mở rộng đất nhà văn hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong tổ dân phố số 11 phường Túc Duyên.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu nội dung điều chỉnh quy hoạch để giải quyết trong thời gian tới.</p>
II	NHÓM Ý KIẾN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
34	<p><i>Cử tri Trần Quang Trung, xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố có kế hoạch, cơ chế đối ứng cho 4 xóm Ao Vàng, Hội Hiền, Góc Vôi 1, Góc Vôi 2 làm đường bê tông trong năm 2022.</p>	<p>Nội dung đề nghị trên đã được thành phố đề xuất vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 và được thông qua tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
35	<p><i>Các cử tri Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Phụng, Đặng Thị Hà, xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn:</i> Hiện nay Nhân dân xã Linh Sơn tham gia sản xuất rau màu, hoa quả các loại... với sản lượng rất nhiều, trong khi đó chợ Túc Duyên chật hẹp, Nhân dân không có chỗ để bán hàng. Đề nghị Thành phố xây dựng chợ trên địa bàn của xã.</p>	<p>Theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó: Chợ đầu mối Linh Sơn nằm trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030.</p> <p>UBND thành phố hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh để mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng và quản lý Chợ đầu mối Linh Sơn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương trên địa bàn.</p> <p>Hiện tại, trong chợ Túc Duyên vẫn có thể bố trí được 120 ô quây bán hàng cố định và 130 điểm bán hàng, trong thời gian mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng Chợ đầu mối Linh Sơn, đề nghị các hộ kinh doanh, các tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Túc Duyên.</p>
36	<p><i>Cử tri Đỗ Ngọc Bích, Trưởng Ban CTMT tổ 4, phường Hương Sơn:</i> Đường Lưu Nhân Chú đoạn từ đường tròn Gang Thép vào đến Ngã ba đường Hương Sơn, hiện nay chưa có hệ thống thoát nước, không có vỉa hè cho người đi bộ, không có điện chiếu sáng. Dự án triển khai gần 2 năm, công trình vẫn chưa xong dẫn đến khó khăn cho người dân sinh sống tại khu vực. Đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết.</p>	<p>Dự án khu dân cư đường Lưu Nhân Chú phường Hương Sơn, trong thiết kế dự án không thiết kế hệ thống thoát nước mặt đường và lát vỉa hè tuyến đường Lưu Nhân Chú nên chưa có cơ sở để đầu tư xây dựng.</p> <p>Hệ thống điện chiếu sáng thuộc khu dân cư đường Lưu Nhân Chú hiện nay đã thi công xong, đang làm thủ tục mở công tơ dự kiến cấp điện chiếu sáng trong thời gian tới.</p>
37	<p><i>Đại biểu Hội Người cao tuổi thành phố:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư Trung tâm Dưỡng lão cho người cao tuổi.</p>	<p>Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 02 Trung tâm bảo trợ xã hội, trong đó trên địa bàn thành phố có 01 Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; 01 Trung tâm bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Nhân dân có nhu cầu có thể đăng ký tại 02 Trung tâm bảo trợ trên.</p> <p>Theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội quy định “Đối tượng</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
		<p><i>áp dụng gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập</i>". Cơ sở trợ giúp xã hội công lập: Được thành lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ thành lập và quản lý cơ sở theo quy định tại Mục 2, Chương III, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ.</p> <p>Việc đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư Trung tâm dưỡng lão cho người cao tuổi của cử tri Hội Người cao tuổi thành phố: Thành phố tiếp thu ý kiến và mời gọi các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật.</p>
38	<p><i>Cử tri Trần Hữu Tâm - Tổ dân phố 9, Phường Chùa Hang:</i> Hiện nay, tổ dân phố còn dãy nhà có khoảng 10 hộ dân chưa có hệ thống mương thoát nước, khi trời mưa to gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị thành phố sớm đầu tư xây dựng tuyến mương thoát nước khu vực trên.</p>	<p>Ngày 11/11/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 10154/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Mương thoát nước khu vực tổ 6,7,8,9 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Dự án mương thoát nước đang được thi công xây dựng. Tại vị trí khu vực tổ 9 theo kiến nghị của cử tri, đơn vị thi công đã hoàn thiện xong.</p>
39	<p><i>Cử tri Dương Văn Bình, Bí thư chi bộ tổ 14, phường Tích Lương:</i> Đề nghị Thành phố sớm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tích Lương để nhân dân yên tâm ổn định sinh sống và sản xuất.</p>	<p>Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tích Lương đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 14073/QĐ-UBND ngày 29/12/2021. UBND thành phố Thái Nguyên đã công khai quy hoạch và cung cấp thông tin để Sở Kế hoạch và đầu tư xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án theo quy hoạch.</p>
40	<p><i>Đại biểu Ban Quản lý chợ Dốc Hanh:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm, sửa chữa, nâng cấp đình chợ Dốc Hanh hiện nay đã xuống cấp gây mất an toàn cho Nhân dân.</p>	<p>Ngày 26/8/2011 UBND tỉnh Thái Nguyên đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000090 (chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 16/8/2013) giao cho HTX Hải An làm chủ đầu tư chợ Dốc Hanh. Tổng vốn đầu tư 149,349 tỷ đồng; tiến độ thực hiện: khởi công xây dựng quý III/2013; hoàn thành đưa tổng thể dự án vào hoạt động quý III/2015. Tuy nhiên, Trong quá trình triển khai</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
		<p>thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Dốc Hanh, các hộ kinh doanh tại chợ Dốc Hanh đã có đơn gửi các cấp, các ngành và tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại trụ sở một số cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và địa phương.</p> <p>- Ngày 08/12/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 3374/UBND-TH về việc tạm dừng các hoạt động đầu tư xây dựng chợ Dốc Hanh. Từ đó đến nay dự án chợ Dốc Hanh tạm dừng các hoạt động đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên.</p> <p>- Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về việc rà soát, kiểm tra dự án đầu tư, xây dựng và quản lý Chợ Dốc Hanh, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, do đó việc sửa chữa, nâng cấp đình Chợ Dốc Hanh chưa thể thực hiện.</p>
	Ý KIẾN GIẢI TRÌNH THÔNG TIN	
41	<p><i>Cử tri Lê Ngọc Long, tổ dân phố 11, phường Thịnh Đán:</i> Hiện nay một số hạng mục của dự án Khu dân cư số 5 phường Thịnh Đán chưa được triển khai thực hiện, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới tư tưởng một số hộ dân nằm trong dự án. Đặc biệt là gây ngập úng đoạn đường vào tổ dân phố 23 cũ, Nhân dân không đi lại được; nước thải của khu dân cư thải xuống cánh đồng giáp khu dân cư ảnh hưởng một số hộ dân làm nông nghiệp. Đề nghị Thành phố xem xét, giải quyết.</p>	<p>Qua làm việc với Chủ đầu tư, hiện dự án Khu dân cư số 5 phường Thịnh Đán đã hết hạn. UBND thành phố đã giao phòng chuyên môn làm việc, đôn đốc nhà đầu tư sau khi được gia hạn thực hiện dự án đề nghị ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông; thoát nước; xử lý nước thải để đảm bảo cuộc sống của nhân dân khu vực xung quanh.</p>
42	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Sen, Trưởng Ban CTMT tổ 1, phường Tích Lương:</i> Đề nghị Thành phố tiếp tục cho thực hiện cơ chế đối ứng để sửa chữa, nâng cấp,</p>	<p>Hiện nay UBND thành phố chưa ban hành hỗ trợ cơ chế nhân dân làm đường giao thông. Trong thời gian tới UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu cho UBND thành phố ban hành cơ chế theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	mở rộng các tuyến đường bê tông trên địa bàn phường với chiều rộng đường là từ 4-5m để đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân.	
43	<p><i>Đại biểu xã Quyết Thắng và xã Phúc Xuân:</i> Đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục của Dự án đầu tư, xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài.</p>	<p>Dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài được phân đoạn theo lý trình cụ thể như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km0+00 đến Km3+500: <ul style="list-style-type: none"> - Đã thi công xong cơ bản mặt đường bê tông xi măng, thi công hoàn thiện phân bố vỉa giải phân cách giữa và vỉa hè khu vực Cổng Tam Quan, điện chiếu sáng, lắp đặt bó vỉa, thi công lát vỉa hè khu vực Cổng Tam Quan (đoạn từ Km2+500 đến Km3+250). - Đã cơ bản thi công xong cầu vượt đường sắt và cầu vượt đường cao tốc. Hiện đang thi công hệ thống chiếu sáng tại hai cầu vượt. * Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài đoạn Km3+500 đến Km9+500: <ul style="list-style-type: none"> - Đã thi công xong cơ bản mặt đường bê tông xi măng. Hiện còn vướng 50m mặt đường cuối tuyến tại nút giao Cao Trãng. Lắp đặt bó vỉa giải phân cách giữa đoạn Km3+500 đến Km 8+700. - Cầu Suối Đá: Đã thi công cơ bản xong. Hiện còn thảm bê tông trên mặt cầu sẽ tiến hành thi công hoàn chỉnh cùng với nút giao Cao Trãng. <p>Ngày 10/2/2023 UBND thành phố đã tổ chức làm việc với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường để đôn đốc nhà đầu tư triển khai các công việc còn lại của dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài theo đúng tiến độ đã ký kết trong phụ lục hợp đồng.</p> <p>Ngày 13/02/2023 UBND thành phố đã có văn bản số 359/UBND-VP yêu cầu nhà đầu tư thực hiện hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của dự án xong trước ngày 30/6/2023.</p> <p>Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ đề ra.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
44	<p><i>Cử tri Nguyễn Đức Thắng, tổ 5, phường Đồng Quang:</i> Đề nghị Thành phố tiếp tục cho làm đường gom phía bắc đường sắt Hà Thái, sau đó đóng toàn bộ lối mở qua đường sắt này đi vào đường Việt Bắc để đảm bảo an toàn giao thông khi vượt đường sắt. Những ý kiến nêu trên đã được cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 16/7/2021, đến nay đã sau hơn 12 tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết, vậy xin hỏi những đề nghị nêu trên đến bao giờ được giải quyết dứt điểm.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
45	<p><i>Cử tri Nông Thị Thái, tổ 9, phường Đồng Quang:</i> Hiện nay đất tái định cư Dự án Havico phường Đồng Quang là 80m² (4x20m), không phù hợp xây dựng nhà vì quá hẹp. Nhân dân tổ 9 phường Đồng Quang đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng diện tích đất tái định cư lên 100m² (5x20m) cho phù hợp.</p>	<p>UBND thành phố đã ban hành văn bản đề nghị Chủ đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch chi tiết và việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri.</p>
46	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Đa, tổ 10, phường Trung Thành:</i> Đề nghị cơ quan chức năng cho rải asphalt đoạn đường từ đảo tròn Gang Thép đến cửa hàng xe máy YAMAHA Trần Sáng và đặt các cục bó</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	via để bảo vệ hệ thống công thoát nước vừa được làm mới.	
47	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Hưng, Trưởng Ban CTMT tổ dân phố 13, phường Gia Sàng:</i> Năm 2021, phường Gia Sàng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường Tân Quang, tuy nhiên mới chỉ thực hiện được 1/2 tuyến đường, phần còn lại (<i>đi qua địa bàn tổ dân phố 13</i>) nằm trong vùng quy hoạch dự án Khu đô thị, biệt thự cao cấp và khách sạn sinh thái Hoàng Gia của Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Thăng Long. Ngày 14/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1808/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động của dự án Khu đô thị, biệt thự cao cấp và khách sạn sinh thái Hoàng Gia. Vì vậy, đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm, cho cải tạo và nâng cấp 1/2 tuyến đường Tân Quang còn lại để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng tại đoạn đường này.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
48	<p><i>Cử tri Triệu Quỳnh Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Quan Triều:</i> Do ảnh hưởng của mưa bão đầu năm 2020, tường rào của nhà trường đã bị đổ, nghiêng, xuống</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan kiểm tra, đánh giá, đề xuất đầu tư sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Qua khảo sát công trình đã xuống cấp cần được cải tạo sửa chữa và xây mới. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu, đề xuất đầu tư theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>cấp, không bảo đảm cho công tác an ninh của trường, cũng như an toàn cho những người dân và học sinh khi đi qua. Đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan có kế hoạch xây dựng đoạn tường rào, để công tác bảo đảm an ninh, cũng như an toàn cho người dân, học sinh khi đi qua khu vực này.</p>	
49	<p><i>Cử tri Lưu Thị Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lập, phường Tân Lập:</i> Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng tường rào phần đã bị đổ để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong năm học mới và đảm bảo an ninh trường học.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan kiểm tra, đánh giá, đề xuất đầu tư sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Qua khảo sát công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và các hộ dân xung quanh tường rào. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu, đề xuất đầu tư theo quy định.</p>
50	<p><i>Cử tri Vũ Đức Thành, tổ dân phố 10, phường Trung Vương:</i> Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực Cầu Bông Tỏi thuộc tổ 10 phường Trung Vương rất nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân sinh sống tại khu vực. Nhân dân trong tổ đã kiến nghị lên phường, lên thành phố nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm khắc phục tình hình ô nhiễm khu vực này.</p>	<p>UBND thành phố đã có chỉ đạo UBND các phường Trung Vương, Phan Đình Phùng, Túc Duyên chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan của thành phố huy động nhân dân các tổ dân phố định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực có tuyến suối chảy qua.</p> <p>Để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với phường Trung Vương và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xem xét thực trạng, làm cơ sở lập báo cáo đề xuất dự án theo quy định.</p> <p>Căn cứ nguồn lực và thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án của thành phố trong thời gian tới, thành phố xem xét bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, làm cơ sở tổ chức triển khai theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
51	<i>Cử tri Nguyễn Minh Hải, Truong xóm Huống Trung, xã Huống Thượng:</i> Hiện nay đường trục chính của xã, từ cầu treo Huống Thượng đi xã Nam Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng, Nhân dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị Thành phố quan tâm nâng cấp, sửa chữa.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
52	<i>Cử tri Tạ Văn Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Huống Thượng:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng Trạm Y tế của xã (<i>hiện nay đã xuống cấp</i>) để thực hiện được tốt hơn công tác chăm sóc y tế cho Nhân dân xã.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
53	<i>Cử tri Đoàn Quốc Toàn, xóm Cỏ Rùa, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố đầu tư nối các đoạn đường từ khu dân cư với khu đô thị DANKO để thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân.	Đoạn đường cử tri đề nghị đầu tư nằm trong dự án Khu nhà ở Cao Ngạn - Chùa hang. Hiện nay Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch.
54	<i>Cử tri Nguyễn Minh Trung, xóm Hợp Thành, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố nâng cấp đoạn đường 379 hay bị ngập úng tạo thuận lợi cho giao thông đi lại và lao động sản xuất của Nhân dân.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
55	<i>Cử tri Nguyễn Kim Chung, xóm Quyết Thắng, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	phố xây dựng hệ thống thoát nước hai bên trục đường chính của xóm Quyết Thắng, do thường xuyên bị ngập tràn mỗi khi trời mưa.	UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
56	<i>Cử tri Mai Khắc Chiến, tổ dân phố 6, phường Tân Thịnh:</i> Dự án khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh đã triển khai 15 năm, một số cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào sử dụng, nhất là đường điện chiếu sáng một số tuyến đường. Đề nghị Thành phố xem xét.	Khu dân cư số 3, phường Tân Thịnh (Giai đoạn 2) do Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Gia Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện quyết toán, chưa bàn giao cho UBND thành phố Thái Nguyên. Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị đã có Công văn số 40 /BQLDVCI ngày 18/5/2023 đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Gia Thái Nguyên kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình để tiến hành bàn giao.
57	<i>Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường THCS Tân Thịnh:</i> Đề nghị Thành phố đầu tư xây dựng tường rào đoạn phía sau trường, giáp với trường tiểu học Lê Văn Tám và tường rào của Nhà khách Quân khu I, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho nhà trường. Xây dựng hệ thống mương thoát nước của các tổ dân phố chảy qua khuôn viên của nhà trường.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
58	<i>Cử tri Dương Ngọc Huân, tổ dân phố 5, phường Thịnh Đán:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm xây dựng tuyến đường vào Tổ dân phố 5 và Cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên đã	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	xuống cấp trầm trọng, dẫn đến khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân. Cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.	
59	<p><i>Cử tri Đào Hồng Côn, tổ dân phố 8, phường Thịnh Đán:</i></p> <p>Đề nghị Thành phố quan tâm, sớm đầu tư mở đường gom dân sinh (khu vực nút giao Tân Lập) để Nhân dân đi lại thuận tiện.</p>	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
60	<p><i>Cử tri Trần Chu Quân, tổ dân phố 6, phường Thịnh Đán:</i></p> <p>Hiện nay tuyến đường Tân Thịnh thuộc địa phận Tổ dân phố 8, tổ dân phố 10 phường Thịnh Đán nhỏ hẹp, mật độ phương tiện giao thông đông, một số đoạn đường không có rãnh thoát nước hoặc rãnh đã bị sập, cầu hẹp. Đề nghị Thành phố nâng cấp sửa chữa.</p>	Tuyến đường Tân Thịnh có kết cấu là đường đá dăm láng nhựa 3 lớp với bề rộng mặt đường trung bình 3,5m, hai bên là hệ thống rãnh hở. Hiện nay, tuyến đường đang được UBND thành phố giao cho Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố quản lý thường xuyên, tiến hành vá ổ gà, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện tham gia giao thông, nạo vét rãnh đảm bảo thanh thải dòng chảy. UBND thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri. Tuy nhiên, do chưa bố trí được kinh phí nên chưa triển khai thực hiện được. UBND thành phố sẽ cho tiến hành thực hiện ngay khi bố trí được kinh phí.
61	<p><i>Cử tri Trần Chu Quân, tổ dân phố 6, phường Thịnh Đán:</i></p> <p>Đề nghị Thành phố sớm triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Thịnh Đán - Tân Lập (thuộc địa phận Tổ dân phố 6) đã được công bố quy hoạch nhiều năm nhưng chưa thực hiện. Nhân dân không thực hiện được việc làm đường dân sinh, tách đất, xây dựng nhà ở...</p>	Hiện nay, tại Quy hoạch Khu dân cư phường Tân Lập - Thịnh Đán đã có 2 công ty là Công ty TNHH Tiến Hoa và Công ty LVR group đã được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện một khu vực trong quy hoạch trên. Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào thực hiện các khu vực khác của khu quy hoạch.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
62	<p><i>Cử tri Phạm Đình Kiên, xóm Ao Lang, xã Linh Sơn:</i> Hiện nay xóm Ao Lang còn một đoạn đường cuối xóm chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng để Nhân dân trong xóm đi lại được thuận tiện.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
63	<p><i>Các cử tri xóm Bến Đò, xã Linh Sơn: Nguyễn Tiến Phùng, Phạm Đình Chiêm:</i> Đường liên xã đoạn từ xóm Hùng Vương - Bến Đò - Ngọc Lâm đi xã Huống Thượng, hiện nay đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào các ngày mưa. Đề nghị Thành phố đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường trên.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
64	<p><i>Các cử tri xã Linh Sơn: Nguyễn Văn Phụng, xóm Thông Nhân; Ngô Thế Thoa, xóm Hùng Vương; Phạm Thị Bích Hồng, xóm Núi Hột; Thân Văn Soạn, xóm Tân Lập; Nguyễn Văn Mão, xóm Làng Phan; Vũ Ngọc Sơn, xóm Mỏ Đá; Nguyễn Thị Thúy, xóm Khánh Hòa:</i> Đề nghị Thành phố nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ cầu treo Bến Oánh đến 2 nhánh đường nối Quốc lộ 17, vì hiện nay tuyến đường đã xuống cấp và</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	đã có nhiều tai nạn xảy ra, gây ảnh hưởng, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.	
65	<i>Cử tri Đỗ Thu Hà, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4, phường Phú Xá:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra và đầu tư xây dựng công trình mương thoát nước chống ngập úng khu vực tổ 4, tổ 5 phường Phú Xá.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
66	<i>Cử tri Phạm Thị Nga, Trưởng Ban CTMT tổ 9, phường Phú Xá:</i> Từ ngõ 83 đường Phú Xá (đầu đường vào UBND phường) đến ngách 02 tiếp giáp đường Việt Bắc khoảng trên 350m, khu vực này có 03 trường học và cơ quan phường, mật độ tham gia giao thông đông (nhất là vào đầu giờ và giờ tan lớp), chất lượng đường rất xấu, mặt đường chật hẹp, không đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh khi tham gia giao thông. Đề nghị Thành phố đầu tư nâng cấp đoạn đường trên.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
67	<i>Cử tri Nguyễn Thị Út Trang, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, phường Phú Xá:</i> Đề nghị Thành phố đầu tư cải tạo, sửa chữa các hạng mục của trường Mầm non Hoa Hồng đã xuống cấp.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri		Đơn vị giải quyết
68	<i>Cử tri Trần Thị Ngoan, tổ dân phố 13, phường Cam Giá:</i>	Đề nghị Thành phố xây dựng công trình đường Trịnh Bá dài 1km nối đường Lưu Nhân Chú và đường Cách Mạng Tháng 8. Công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật từ năm 2019.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
69	<i>Cử tri Nguyễn Công Thanh, tổ dân phố 9, phường Quang Trung:</i>	Đề nghị Thành phố cho đầu tư xây dựng điểm Trường THCS Cam Giá tại tổ 12 phường Cam Giá.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
70	<i>Cử tri Phạm Thị Thanh, xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm:</i>	Đề nghị Thành phố đầu tư nâng cấp, làm mới tuyến đường từ ngõ 378 đường Ga Thái Nguyên đến đường vào Khu dân cư Việt Bắc, hiện nay đường đã xuống cấp.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
71	<i>Cử tri Phạm Thị Thanh, xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm:</i>	Đề nghị Thành phố đầu tư, mở rộng tuyến đường trên.	Đề nghị Thành phố đầu tư, mở rộng tuyến đường trên.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
72	<i>Cử tri Vũ Chí Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Cẩm 2:</i> Đề nghị Thành phố đầu tư xây dựng, sửa chữa và cải tạo trường THCS Sơn Cẩm 2.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
73	<i>Đại biểu phường Cam Giá:</i> Đề nghị Thành phố xem xét, bổ sung 07 công trình do UBND phường Cam Giá đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Thái Nguyên.	<p>Các công trình: cải tạo nâng cấp đường phố Trịnh Bá; Cải tạo nâng cấp đờng trục liên tổ phường Cam Gia TPTN; Công trình xây dựng nhà làm việc hai tầng và công trình phụ trợ UBND phường; Nhà mái vòm đa năng UBND phường; Phòng QLĐT đã có Công văn số 506/QLĐT ngày 18/5/2023; Công văn số 521/QLĐT-QLXD ngày 19/5/2023 gửi phòng Tài chính kế hoạch xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công tuy nhiên do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công trình: Xây dựng mới trường THCS Cam Giá 2: không phù hợp quy hoạch phân khu khu TT số 7; - Hệ thống mương thoát nước đờng trục phường và đờng điện chiếu sáng: Hệ thống mương thoát nước đã đờng đầu tư; Đối với hệ thống chiếu sáng: Thành phố đang ưu tiên đầu nờng cho các tuyến hiện có; đối với các tuyến mới sẽ cân đối đầu nờng trong giai đoạn sau. - Đối với việc xây dựng kênh nội đờng (4km): Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố sẽ cân đối triển khai đối với các tuyến đủ điều kiện
74	<i>Đại biểu phường Trưng Vương:</i> Đề nghị Thành phố xem xét, bổ sung Dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trưng Vương và trường THCS Trưng Vương vào kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 (năm 2020, các dự án trên đã đờng UBND	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	thành phố giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cho UBND phường Trưng Vương).	
75	<i>Đại biểu phường Phú Xá:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư các công trình dự án cho các phường, xã khu vực phía Nam, đặc biệt về giao thông hiện nay nhiều tuyến đường xuống cấp, đặc biệt là công trình đường vào ga Lưu Xá (<i>năm 2019, Thành phố đã có quyết định đầu tư</i>) nhưng đến nay chưa đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
76	<i>Cử tri Nguyễn Kim Thu, Hiệu trưởng trường Mầm non Quan Triều:</i> Năm 2018, phân hiệu 2 của trường Mầm non Quan Triều được sự quan tâm của Thành phố đã được xây dựng 1 dãy nhà 2 tầng, 8 phòng học và các công trình phụ trợ rất khang trang, nhưng chưa có các phòng chức năng và Nhà hiệu bộ, nên công tác quản lý của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo cho công tác quản lý, dạy và học của nhà trường, đề nghị Thành phố cho nâng cấp, xây dựng Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng tại phân hiệu 2 của nhà trường.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
77	<p><i>Cử tri Nguyễn Huy Phong, tổ 8, phường Quan Triều:</i> Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo, triển khai xây dựng dự án đường Việt Bắc kéo dài đoạn đi qua phường Quan Triều, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.</p>	<p>Việc đầu tư đường Việt Bắc đoạn qua địa phận phường Quan Triều theo ý kiến kiến nghị của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, UBND thành phố chưa cân đối được kinh phí đầu tư trong gian đoạn này. Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu, bố trí kinh phí đầu tư trong thời gian tới.</p>
78	<p><i>Các cử tri phường Đồng Quang: Nguyễn Đức Thắng, tổ 5; Nông Thị Thái, Bí thư chi bộ 9; Nguyễn Văn Cường, Tổ trưởng tổ 9; Trần Thanh Bình, tổ 6:</i> Do dự án Xây dựng khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc đang thi công xây dựng nên các phương tiện giao thông di chuyển vào đường dân sinh do Nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng: Đoạn ngõ 350 đường Thống Nhất; ngõ 132 đường Việt Bắc (tổ 9 phường Đồng Quang); đoạn đường bê tông từ Trạm Y tế phường Đồng Quang đến đường sắt Hà Thái (tổ 6 phường Đồng Quang). Dẫn đến các tuyến đường trên nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng. Đề nghị Thành phố chỉ đạo xây dựng hoàn trả các đoạn đường trên sau khi dự án Xây dựng nút giao khác cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc hoàn thành.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
79	<i>Cử tri Phạm Mạnh Hải, Bí thư Chi bộ 9, phường Tân Lập:</i> Tuyến đường vào Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên thuộc Khu dân cư số 01 đã xuống cấp, cứ có mưa to là toàn bộ tuyến đường bị ngập. Đề nghị Thành phố có phương án xử lý.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
80	<i>Cử tri Nguyễn Đức Thắng, tổ 5, phường Đồng Quang:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra và khắc phục việc công trường THCS Đồng Quang bị thấp so với đường, mỗi khi trời mưa, công trường trở thành nơi chứa nước gây nguy hiểm cho các cháu học sinh, đề nghị có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chuẩn bị cho năm học mới.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
81	<i>Cử tri Đỗ Quy Chính; cử tri Lê Hữu Quyết; cử tri Đinh Hữu Thông; cử tri Đoàn Quang Tuyến; cử tri Phạm Văn Yên - Xóm 1, Xã Phúc Hà:</i> Đề nghị thành phố làm việc với Công ty Than Khánh Hòa để sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư của xã Phúc Hà và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất.	Khu tái định cư xã Phúc Hà do Công ty Than Khánh Hòa làm chủ đầu tư triển khai xây dựng do vướng mắc về cơ chế tài chính nên vẫn chưa hoàn thành được dự án. Hiện tại Công ty Than Khánh Hoà đang tiếp tục thực hiện dự án mở rộng Khu tái định cư và sẽ phân đấu hoàn thành dự án vào năm 2024.
82	<i>Đại biểu Nguyễn Tiến Cường:</i> Đề nghị thành phố rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đầu tư đối	Hiện nay UBND thành phố chưa ban hành hỗ trợ cơ chế nhân dân làm đường giao thông. Trong thời gian tới UBND thành phố giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu cho UBND thành phố ban hành cơ chế theo quy định.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	ứng xây dựng đường bê tông asphalt tại các phường, xã.	
83	<p><i>Cử tri Trương Thị Thanh - tổ 9 phường Tích Lương:</i> Đường Tích Lương được thi công nhiều năm nhưng đầu nút giao không giải phóng được mặt bằng của hộ gia đình bà Vũ Thị Nuôi, đề nghị thành phố có biện pháp quyết liệt để giải tỏa và xây dựng đường.</p>	<p>Dự án xây dựng khu dân cư Nam Đại học Kỹ thuật công nghiệp, xã Tích Lương (nay là phường Tích Lương), thành phố Thái Nguyên do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có thu hồi đất của gia đình bà Vũ Thị Nuôi để xây dựng đường Tích Lương tại vị trí nút giao với đường 3/2. Tuy nhiên đến nay dự án chưa hoàn thiện do vướng mắc hộ gia đình bà Vũ Thị Nuôi.</p> <p>Ngày 23/02/2023, UBND phường Tích Lương đã tổ chức hội nghị làm việc cùng các phòng, ban liên quan để thảo luận, thống nhất tham mưu, đề xuất UBND thành phố một số nội dung để hoàn thiện dự án.</p> <p>Ngày 14/3/2023, UBND phường Tích Lương đã trình UBND thành phố về chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng trục đường quy hoạch 27m (đường Tích Lương) thuộc quy hoạch Khu dân cư Nam Đại học Kỹ thuật công nghiệp, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.</p> <p>UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố nghiên cứu, xem xét, tham mưu cho UBND thành phố để thực hiện trong thời gian tới.</p>
84	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Lợi - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT xóm Ngọc Lâm, Xã Linh Sơn:</i> Đề nghị thành phố sớm đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã từ xóm Hùng Vương - xóm Bến Đò - xóm Ngọc Lâm đi xã Huống Thượng, hiện đã xuống cấp gây ảnh hưởng cho người dân khi tham gia giao thông.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
85	<p><i>Đại biểu Trương Việt Hoàng:</i> Đề nghị UBND thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng “Dự án khu nhà ở Công nhân Gang Thép” tại tổ 13, 15 phường Trung Thành,</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn tại tuyến đường đi vào trường THPT Gang Thép (<i>hiện đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp</i>).	
86	<i>Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga (phường Cam Giá):</i> Dự án đường Trịnh Bá, phường Cam Giá đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2019 nhưng đến nay chưa được đầu tư, xây dựng. Đề nghị thành phố xem xét, giải quyết.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
	Ý KIẾN ĐANG GIẢI QUYẾT	
87	<i>Các cử tri: Lương Duy Thọ, Ngô Văn Phương, Nguyễn Thị Viên, Ngô Văn Thủy, Đặng Văn Thiệu xã Phúc Xuân; Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng:</i> Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Bắc Sơn và Khu dân cư hai bên đường (đoạn đi qua địa bàn xã Quyết Thắng, Phúc Xuân). Cụ thể ở những đoạn đường giao giữa đường Bắc Sơn mới và các đường dân sinh chưa được đấu nối, nên khi trời mưa bị sạt lở gây cản trở giao thông.	Dự án đường Bắc Sơn kéo dài do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, là nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP – Hợp đồng BT. Hiện tại tuyến chính tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Một số vị trí tuyến nhánh, nút giao, vượt nối từ đường cũ sang đường mới chưa thi công hoàn chỉnh theo thiết kế. Ban quản lý dự án thành phố đã yêu cầu Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đắp vượt nối tạm để đảm bảo giao thông. Phần đấu hoàn thành dự án sẽ được xây dựng vào tháng 12/2023.
88	<i>Cử tri Trần Thị Thu Thủy, Trưởng Ban CTMT tổ dân phố 19, phường Phan Đình Phùng:</i> Tại dự án đường và	- 08 hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án: Đường và mương thoát nước Khu dân cư Hồ Xương Rồng, thuộc phạm vi tuyến đường nhánh số 4 ra đường Hoàng Ngân, tại vị trí này còn vướng mặt bằng 02 hộ gia đình. Trung tâm phát triển quỹ đất đang lập hồ sơ trình hội đồng bồi thường

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>mương thoát nước Khu dân cư Hồ Xương Rồng, hiện có 08 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án, để các hộ thực hiện việc chia tách đất cho con và xây dựng nhà ở. Một số hộ đã bị lấy đất làm đường, taluy quá cao từ 2-4m, đề nghị đơn vị thi công hạ thấp độ cao taluy để đảm bảo an toàn.</p>	<p>xác định giá bồi thường đất. Dự kiến thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong trong quý III/2023, xây dựng hoàn thành hạ tầng xong trong quý IV/2023.</p> <p>- Các hộ dân bị ảnh hưởng chênh cao, ngày 23/3/2023 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định số 12550/QĐ-UBND ngày 31/12/2022, để các hộ dân khắc phục phần ảnh hưởng và tiếp tục sử dụng.</p>
89	<p><i>Cử tri Ngô Công Viên, tổ dân phố 2, phường Phú Xá; đại biểu phường Phú Xá:</i> Đề nghị Thành phố sớm hoàn thiện hạ tầng khu dân cư, tái định cư (<i>phục vụ dự án nâng cấp đường Việt Bắc</i>) để Nhân dân xây dựng nhà ở.</p>	<p>Dự án khu tái định cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 1): Công trình đã thi công đạt 60% khối lượng, hiện đang thi công lát vỉa hè, hạng mục cấp điện, cấp nước. Dự án phần đầu sẽ hoàn thành cơ bản để giao đất tái định cư cho các hộ vào Quý III năm 2023 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào Quý IV năm 2023.</p>
90	<p><i>Cử tri Nguyễn Đức Thắng, tổ 5, phường Đồng Quang:</i></p> <p>Khu dân cư cạnh nhà trẻ Hoa Hường Dương phường Đồng Quang, Thành phố đã thu tiền sử dụng đất có cả cơ sở hạ tầng, nhưng cho đến nay người dân đã đến sinh sống hàng chục năm nhưng vẫn chưa được đầu tư đường giao thông, điện, nước (cả cấp và thoát nước) nên cuộc sống người dân khu vực này gặp nhiều khó khăn. Đề nghị</p>	<p>Dự án Khu dân cư cạnh nhà trẻ Hoa Hường Dương, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đã dừng thi công từ năm 2013. Hiện dự án đã tiếp tục được đầu tư xây dựng cuối tháng 5/2023, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2023.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri		Đơn vị giải quyết
		Thành phố đầu tư hạ tầng đúng với thỏa thuận ban đầu khi thu tiền sử dụng đất của người dân.	
91		Hệ thống đường khu dân cư 1, 3, 4, 5 đoạn qua tổ 5 đã xong nhiều năm nay nhưng hẻm đường khu vực này vẫn chưa thông. Đề nghị Thành phố sớm thông hẻm đường này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.	Hiện tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố vẫn đang làm thủ tục để thu hồi đất tại các vị trí vướng mắc về mặt bằng. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong Quý 4/2023.
92		<i>Các cử tri phường Đồng Quang: Trần Thanh Bình, tổ 6; Tăng Thị Ngọc, tổ 5: Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ mở hẻm đường từ khu dân cư 1, 3, 5 phường Đồng Quang thông ra đường Nguyễn Công Hoan theo quy hoạch.</i>	Khu vực nút giao cử tri phản ánh được nối từ khu dân cư sang đường Bê tông đến cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hẻm đường này đang vướng mặt bằng gồm 02 hộ dân là ông Đào Huy Phúc và bà Đào Thị Kim Yến. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất của hai hộ trên. Tuy nhiên hai hộ dân trên chưa nhận tiền bồi thường với lý do : hộ ông Phúc : <i>Gia đình ông thấy phương án đền bù chưa thỏa đáng, đề nghị được tạo điều kiện mua 1 ô đất diện tích từ 100m² trở lên không qua đấu giá.</i> Hộ bà Yến: <i>Đơn giá bồi thường đất thấp và đề nghị được mua 1 ô đất không phải đấu giá quyền sử dụng đất (tại thời điểm thu hồi, giá bồi thường đất ao là 473.000đ/m² theo QĐ số 98/QĐ-UBND ngày 14/1/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên).</i> Hiện tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đang làm thủ tục để thu hồi đất của hai hộ dân trên. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong Quý 4/2023.
93		<i>Cử tri Dương Văn Cát, Tổ trưởng tổ 10, phường Tân Lập: Dự án Khu dân cư 11A, 11B kéo dài nhiều năm, từ 2017 đến nay. Nhiều hộ gia đình đã bàn</i>	Dự án 11A Tân Lập đã thu hồi và cần bố trí cho 10 hộ tái định cư. Dự án 11B Tân Lập đã thu hồi và cần bố trí cho 20 hộ tái định cư. Các vị trí tái định cư được xác định là ngay trong phạm vi dự án. Các dự án này đã tiếp tục được triển khai thi công tại các vị trí đã có mặt bằng. Tại các vị trí dự kiến bố trí tái định cư các nhà thầu đã tiến hành san lấp mặt bằng chuẩn bị giao 30 lô cho

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	giao mặt bằng từ lâu để thực hiện dự án nhưng chưa được bàn giao đất tái định cư, hiện nay vẫn đang đi thuê nhà ở. Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án và bố trí đất tái định cư cho các hộ gia đình.	các hộ tái định cư trong Quý 2/2023. UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023.
94	<i>Cử tri Đặng Thị Thảo, tổ dân phố 6, phường Tân Lập:</i> Dự án Trung tâm bảo tồn và phát triển Lan Thái Nguyên trên tuyến đường Thanh Niên Xung Phong đã thi công lâu ngày, đường gồ ghề, cống rãnh thoát nước đang đặt dở dang, nhiều chỗ bỏ dở, không thoát nước được, người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.	Tuyến đường Thanh Niên Xung Phong đoạn qua Trung tâm bảo tồn và phát triển Lan Thái Nguyên thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh Niên Xung Phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến trong Quý IV/2023 sẽ thi công xong hạng mục đường giao thông và thoát nước tuyến đường Thanh Niên Xung Phong đoạn qua Trung tâm bảo tồn và phát triển Lan Thái Nguyên.
95	<i>Cử tri Phạm Thị Loan, tổ dân phố 6, phường Quang Trung:</i> Hiện nay đầu đường Lương Thế Vinh tiếp giáp với trục đường Lương Ngọc Quyến làm đường tạm cho Nhân dân không đảm bảo an toàn, dốc cao rất nguy hiểm. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, kịp thời xử lý để Nhân dân có đường giao thông thuận tiện.	Phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao giữa đường Lương Thế Vinh với đường Lương Ngọc Quyến và đường Bắc Sơn kéo dài đã được Phòng Quản lý đô thị thành phố đề xuất giao UBND phường Quang Trung lập dự án kết nối giữa đường Lương Thế Vinh và đường Bắc Sơn kéo dài, mở rộng đường dân sinh đoạn tuyến đi giáp cơ quan Quỹ đất tỉnh vượt nối vào đường Bắc Sơn tại vị trí theo quy hoạch được duyệt. Hiện tại UBND phường Quang Trung đã được UBND thành phố giao giải quyết. Hồ sơ thiết kế tổ chức giao thông khu vực nút giao đang tiến hành lấy ý kiến các cơ quan chức năng và trình thẩm định phê duyệt. Dự kiến sẽ tiến hành triển khai thi công trong quý 3 năm 2023.
96	<i>Cử tri Hoàng Văn Thông, tổ dân phố số 3, phường Tân Lập:</i> Đề nghị thành phố	Tình trạng ngập úng tại khu tái định cư tổ 3 Tân Lập, ngõ 231 là do chưa thi công đồng bộ được hệ thống thoát nước của khu tái định cư tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	xem xét xử lý tình trạng ngập úng Khu tái định cư tổ 3, ngõ 231, đường Thống Nhất.	<p>Nguyên nhân chưa thi công được là do vướng mặt bằng, các hộ thuộc ngõ 231, tổ dân phố số 3 dọc theo tuyến đường bê tông hiện trạng từ nhà nghỉ Hoa Việt đi vào với chiều dài khoảng 260m không nhất trí với việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Các hộ đề nghị thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng hiện trạng.</p> <p>UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Tân Lập cùng Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2023.</p>
III	NHÓM Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
97	<p><i>Cử tri Phạm Thị Thế, Hiệu trưởng trường Mầm Non Huống Thượng:</i> Hiện nay trường Mầm non Huống Thượng chật hẹp, không đảm bảo về diện tích để mở rộng phòng học. Đề nghị Thành phố quan tâm mở rộng diện tích Nhà trường hoặc quy hoạch vị trí mới đảm bảo về diện tích trường Mầm non.</p>	<p>Qua kiểm tra, rà soát, Trường Mầm non Huống Thượng được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2021. Hiện tại nhà trường có diện tích đất 2.117m² vượt 356 tré. Tuy nhiên qua điều tra phổ cập, đến năm 2025 số lượng trẻ trên địa bàn xã tăng cơ học nên với diện tích và cơ sở vật chất hiện có, nhà trường sẽ gặp khó khăn trong các hoạt động giáo dục.</p> <p>Theo bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư số 1 xã Huống Thượng đã quy hoạch đất xây dựng trường Mầm non Huống Thượng với diện tích 3.202,3m² (Hiện nay dự án khu dân cư số 1 xã Huống Thượng đang được triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng). Đồng thời tại bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên có quy hoạch diện tích 0,39ha đất giáo dục xây dựng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.</p>
98	<p><i>Các cử tri: Phạm Văn Sinh, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn; Nguyễn Văn Sen, Trưởng Ban CTMT tổ 1, phường Tích Lương; Nguyễn Văn Tiến, tổ 9, Trường Xuân Hoa tổ 12, phường Cam Giá; Nguyễn Hồng Khanh, xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn; Cử tri xóm Cao Sơn 2, Số 7, Số 8, xã Sơn Cẩm:</i> Đề nghị</p>	<p>- Đối với ý kiến của: Cử tri các xóm Cao Sơn 2, Số 7, Số 8, xã Sơn Cẩm: UBND thành phố đã có văn bản giao Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố tổ chức đấu nối và vận hành. Hiện nay, đã tổ chức đấu nối cho các xóm Số 7 và Số 8; riêng xóm Cao Sơn 2 đang hoàn thiện việc cải tạo, sửa chữa nên sau khi xóm hoàn thành sẽ được tổ chức đấu nối theo quy định.</p> <p>- Đối với ý kiến của các cử tri: Phạm Văn Sinh - xóm Thác Lở - xã Cao Ngạn; Nguyễn Văn Sen - tổ 1 - phường Tích Lương: Qua rà soát, đối chiếu với UBND xã Cao Ngạn và UBND phường Tích Lương, các ý kiến nêu trên đều ở các xóm/ tổ dân phố có nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng đường dân sinh mới. Trong giai đoạn hiện nay, UBND thành phố đang tập trung</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>Thành phố tiếp tục cho thực hiện cơ chế nhân dân đầu tư hạ tầng đường điện, Thành phố hỗ trợ chi trả tiền điện chiếu sáng đường dân sinh theo quy định tại Quyết định số 6379/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND thành phố đối với xóm Thác Lở, Hội Hiếu, Góc Vôi 1 xã Cao Ngạn; Tổ dân phố 1 phường Tích Lương; tổ dân phố 6, 7, 9, 12 phường Cam Giá; xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn; xóm Cao Sơn 2, Số 7, Số 8 xã Sơn Cẩm và một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn thành phố.</p>	<p>duy trì hệ thống chiếu sáng hiện có và ưu tiên tổ chức đấu nối cho các tuyến đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng nhưng chưa đấu nối vào hệ thống chiếu sáng chung. Đối với các tuyến đầu tư mới, UBND thành phố sẽ tiếp tục cân đối và bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai thực hiện việc tổ chức đấu nối trong thời gian tới.</p>
99	<p><i>Cử tri Phạm Văn Thịnh, tổ dân phố 3, phường Tân Thịnh:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra, sửa chữa cống thoát nước tại ngõ 16 tổ dân phố 3 nằm sát với tuyến đường Z115 chạy ra đường Quang Trung do trong quá trình thi công cải tạo, nâng cấp đường Z115, đơn vị thi công đã làm cống thoát nước bị vỡ, sập. Hiện tại nước sinh hoạt của các hộ dân chảy tràn trên mặt đường Z115 gây ô nhiễm môi trường, trơn trượt đi lại khó khăn, mất an toàn. Mỗi khi mưa to, do miệng cống thoát nước nhỏ dẫn đến lượng nước thoát chậm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra xác nhận tại đoạn tuyến trên có một số vị trí rãnh thoát nước đã bị nghiêng, đổ không đảm bảo việc thoát nước. Ban Quản lý dịch vụ công ích đã tiến hành cải tạo rãnh thu đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời tránh gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông xong trong tháng 03/2023.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
100	<p><i>Cử tri Đinh Lê Hoàng, tổ dân phố 5, phường Tân Thịnh:</i> Đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện lắp đặt nắp cống hệ thống mương thoát nước trên địa bàn tổ dân phố 5, phường Tân Thịnh để đảm bảo vệ sinh môi trường và thuận lợi cho Nhân dân tham gia giao thông.</p>	<p>Trên địa bàn tổ dân phố 5 phường Tân Thịnh đang triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch, hiện nay hạng mục đã gần hoàn thiện để đưa vào sử dụng.</p>
101	<p><i>Cử tri Đỗ Mạnh Yên, tổ dân phố 2, phường Hoàng Văn Thụ:</i> Khu chung cư Tiên Bộ chưa có quyết định Ban Quản trị của chung cư (<i>lý do công trình này chưa được nghiệm thu</i>). Vì vậy công tác quản lý, vệ sinh môi trường, an ninh... của khu chung cư không được quan tâm. Đề nghị Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan có biện pháp giải quyết.</p>	<p>Ngày 10/01/2023, Công ty cổ phần tập đoàn Tiên bộ đã ban hành quyết định số 09/2023/QĐ-TTB về việc thành lập Ban quản trị lâm thời chung cư TBCO gồm 07 thành viên là các cư dân của đang sinh sống tại chung cư. Ban quản trị lâm thời có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Bộ trong việc vận hành chung cư TBCO cho đến khi Ban quản trị được thành lập chính thức theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.</p>
102	<p><i>Cử tri Đoàn Văn Lịch, Bí thư Chi bộ 10, phường Quan Triều:</i> Trên địa bàn phường có khu dân cư số 3 đã đi vào sử dụng hơn 10 năm, nhưng thiết kế thi công không đồng bộ nên hệ thống nước thải sinh hoạt khu dân cư số 3 đổ ra một khu ruộng và ứ đọng tại đây, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân khu vực. Đề nghị cấp có thẩm</p>	<p>Dự án khu dân cư số 3 phường Quan triều thành phố Thái Nguyên, theo thiết kế dự án hệ thống thoát nước thải đi chung với hệ thống thoát nước mưa, UBND phường Quan triều đã làm việc với hộ dân lắp đặt cống thoát nước, khắc phục tình trạng ứ đọng trong giai đoạn hiện tại. Hiện Dự án Bắc Đại học Thái Nguyên bên phía dưới đang triển khai. Dự án khi đầu tư hoàn thành sẽ giải quyết triệt để tình trạng trên.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	quyền giải quyết để trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư.	
103	<i>Cử tri Nguyễn Kim Phượng, tổ 11, phường Quan Triều:</i> Gia đình ông Phúc tổ 11 xây dựng tường rào lấn chiếm hành lang đường của tổ dân phố nhưng UBND phường không yêu cầu tháo dỡ mà tạo điều kiện cho gia đình nhà ông Phúc sử dụng, khi nào phường, Nhà nước lấy tới thì nhà ông Phúc mới phải trả lại. Đề nghị cơ quan chức năng thành phố kiểm tra, chỉ đạo giải quyết và trả lại hành lang đường cho Nhân dân.	Theo kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố xác nhận tháng 9/2020. Gia đình ông Phúc hiện đang sử dụng vào phần mương nước là 316,5m ² và đường giao thông là 42,2m ² . UBND phường Quan Triều đã yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Phúc tháo dỡ tường rào và thu dọn cây để trả lại mương nước và đường giao thông để UBND phường quản lý theo quy định.
104	<i>Cử tri Mai Khắc Chiến, tổ dân phố 6, phường Tân Thịnh:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra, giải quyết việc công ty TNHH xây dựng Hoàng Gia Thái Nguyên đưa các công trình vào sử dụng làm nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.	dự án đầu tư xây dựng KDC số 3 phường Tân Thịnh do Công ty TNHH Hoàng Gia làm chủ đầu tư đang trong quá trình thực hiện dự án, UBND thành phố tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và giao các phòng, ban chuyên môn, UBND phường Tân Thịnh đôn đốc, phối hợp với Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, trong thời gian thực hiện dự án phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực theo quy định.
105	<i>Cử tri Lê Văn Thiện, tổ dân phố 2, phường Tân Thịnh:</i> Hệ thống thoát nước thải đường Z115 (từ ngã tư điểm hẹn) không đồng bộ, mỗi khi trời mưa dẫn đến ngập úng, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Đề nghị Thành phố xem xét giải quyết.	UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra theo kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra xác nhận hệ thống thoát nước cũ, lâu ngày chưa cải tạo dẫn đến ách tắc dòng chảy gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Ban Quản lý dịch vụ công ích sẽ tiến hành thông hút, nạo vét bùn đất trong cống để đảm bảo việc tiêu thoát nước của khu vực. Dự kiến thời gian thực hiện xong trong tháng 6/2023.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
106	<p><i>Đại biểu phường Trung Vương:</i> Đề nghị UBND thành phố quan tâm nghiên cứu quy hoạch chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn phường để đảm bảo cho nhân dân có địa điểm kinh doanh ổn định, lâu dài.</p>	<p>Qua rà soát, trên địa bàn phường Trung Vương đã có Chợ Thái và tiếp giáp là Chợ đầu mối Túc Duyên. Hai chợ nêu trên là 02/04 chợ loại 1 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hiện trạng còn trống rất nhiều ki ốt, quày, điểm bán hàng.</p> <p>Theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó: Chợ đầu mối Linh Sơn; Chợ vùng Việt Bắc và Trung tâm hội chợ triển lãm nằm trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030.</p> <p>Hiện tại, trong thời gian mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng 02 chợ nêu trên để có thêm địa điểm lựa chọn kinh doanh cho các tiểu thương, đề nghị các hộ kinh doanh, các tiểu thương trên địa bàn phường Trung Vương vào kinh doanh trong Chợ Thái và Chợ Túc Duyên.</p>
107	<p><i>Cử tri Nguyễn Đức Thắng, tổ 5 phường Đồng Quang:</i> Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu đặt thêm biển báo tại đường giao thông trong các khu dân cư nhằm giảm thiểu tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông.</p>	<p>Ngày 18/4/2023, UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 1325/UBND-QLĐT giao Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố, UBND các phường, xã trên địa bàn thống kê, rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện trong thời gian tới.</p>
108	<p><i>Cử tri Lê Văn Hạnh, tổ dân phố 1, phường Trung Vương:</i> Các nắp hố ga giữa lòng đường của tất cả các trục đường trên địa bàn nói chung khi xe trọng tải lớn đi qua gây tiếng ồn rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đề nghị các cơ quan nghiên cứu và có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn.</p>	<p>Ngày 30/5/2023, UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn làm việc với Công ty TNHH Một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị đề nghị Công ty tiếp thu, nghiên cứu và có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.</p>
109	<p><i>Cử tri Lưu Thúy Bình, tổ dân phố 5, phường Trung Vương:</i> Gia đình ở tại số nhà 98, đường Bến Tượng sau tượng</p>	<p>Về nguồn gốc sử dụng đất của bà Lưu Thúy Bình có nguồn gốc ở trên đất của bố mẹ là ông Lưu Toàn và bà Nguyễn Thị Hảo. Đất của ông Lưu Toàn và bà Nguyễn Thị Hảo có nguồn gốc được UBND thành phố Thái Nguyên cho phép làm nhà tạm tại Quyết định số 172/UB-QĐ ngày</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>Chúa, đối diện công Nhà thờ Xứ Thái Nguyên (thuộc tổ dân phố 5) đã 45 năm nay. Gia đình được biết mảnh đất này là khu đất thuộc quy hoạch (từ năm 1992). Hiện nay, căn nhà gia đình đang sinh sống đã xây dựng hơn 40 năm nên xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy kiến nghị: Nếu các cấp chính quyền không có kế hoạch thu hồi đất nữa, đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình để gia đình được xây dựng nhà đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị của Thành phố. Nếu thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì sớm giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư cho gia đình để ổn định cuộc sống.</p>	<p>26/12/1987.</p> <p>Về hiện trạng sử dụng đất: Trên đất có nhà cấp IV thuộc tổ dân phố số 5 đường Bến tượng, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên sau tượng Chúa, đối diện công Nhà thờ Xứ Thái Nguyên.</p> <p>Về quá trình sử dụng đất: Ngày 14/9/2010 Nhà thờ Xứ Thái Nguyên có đơn tường trình quá trình sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với phần diện tích khu vực đất Tượng chúa Giê Su với diện tích 1.050,0m² trong đó có phần diện tích đất gia đình bà Lưu Thúy Bình đang quản lý và sử dụng. Ngày 19/3/2018 Giáo xứ Thái Nguyên có đơn kiến nghị giải phóng các hộ lấn chiếm ra khỏi đất của nhà thờ, trả lại đất cho giáo dân giáo xứ Thái Nguyên lập quy hoạch xây dựng Tượng Chúa. Với nội dung trên phần diện tích đất của gia đình bà Lưu Thúy Bình đang có sự tranh chấp với Nhà thờ Xứ Thái Nguyên. Căn cứ Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 gia đình bà Lưu Thúy Bình chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.</p>
110	<p><i>Cử tri Bùi Đức An, tổ dân phố 1, phường Gia Sàng:</i> Khu vực tiếp giáp giữa tổ dân phố 1 và tổ dân phố 3 phường Gia Sàng bị ngập úng mỗi khi có đợt mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 20 hộ dân và việc đi lại của Nhân dân 02 tổ dân phố. Đề nghị Thành phố chỉ đạo khắc phục.</p>	<p>UBND phường Gia Sàng đã tổ chức làm việc cùng lãnh đạo Tổ dân phố 1 nhằm đề ra phương án giải quyết nguyện vọng của cử tri. Sau buổi làm việc, UBND phường Gia Sàng và Tổ dân phố 1 phường Gia Sàng đã tiến hành vận động nhân dân và các nhà hảo tâm trong khu vực đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống mương thoát nước dạng cống hộp, chiều dài khoảng 120m, tổng giá trị công trình khoảng 220.000.000 đồng. Hiện nay, công đã thi công xong và đưa vào sử dụng, cơ bản giải quyết được tình trạng ngập úng trong khu vực.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	Ý KIẾN GIẢI TRÌNH THÔNG TIN	
111	<p><i>Cử tri Nguyễn Minh Hải, Trưởng xóm Huống Trung, xã Huống Thượng:</i> Ngày 01/6/2022, UBND thành phố ban hành Công văn số 1576/UBND-QLĐT về việc đình chỉ hoạt động của cầu phao Ngọc Lâm và cầu phao Huống Trung nên đã ảnh hưởng đến giao thông, đời sống của Nhân dân. Đề nghị Thành phố hướng dẫn các thủ tục thực hiện việc cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn để cầu tiếp tục được hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.</p>	<p>Ngày 17/8/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 1780/SGTVT-QLKCHTGT gửi Bộ Giao thông vận tải; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng cục đường Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị hướng dẫn trong việc cấp phép, quản lý hoạt động đối với loại hình cầu phao trên. Sau khi có hướng dẫn, UBND thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn triển khai theo quy định.</p>
112	<p><i>Cử tri Vũ Nhâm Việt, Tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Phú Xá:</i> Đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 cũ đoạn từ dốc Nguy hiểm đến dốc Bể dầu không được sửa chữa cải tạo cũng như lắp đường điện chiếu sáng gây ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân và công tác an ninh trật tự. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
113	<p><i>Các cử tri phường Quan Triều: Ngô Thị Hạnh, tổ dân phố 3; Phạm Quang Hùng, tổ dân phố 5:</i> Trên địa bàn tổ dân phố 3, 4, 5 phường Quan Triều có hệ thống mương sút của Công ty giấy</p>	<p>UBND phường đã ban hành Văn bản số 52/UBND-ĐC, ngày 28/03/2023 về việc đề nghị Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ phối hợp giải quyết ý kiến phản ánh của cử tri. Ngày 25/04/2023, Công ty CP giấy Hoàng Văn Thụ ban hành Văn bản số 117/GHVT về việc trả lời Công văn số 52/UBND-ĐC của UBND phường Quan Triều. Trong đó Công ty CP giấy Hoàng Văn Thụ có ý kiến:</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>Hoàng Văn Thụ đi qua với chiều dài khoảng 3km, những năm trước kia thường xuyên có người của Công ty nạo vét khơi thông dòng chảy. Từ khoảng 20 năm trở lại đây hệ thống mương sút trên của Công ty giấy Hoàng Văn Thụ không dùng để thải sút nữa nên không có người thường xuyên nạo vét và không quản lý hệ thống mương sút trên; nhiều hộ dân lấn chiếm, xây dựng trên mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngập lụt nước vào nhà gây thiệt hại tài sản của Nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đoạn mương nêu trên và bàn giao lại cho phường quản lý để có kế hoạch nâng cấp, cải tạo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ tuyến mương sút dài khoảng 1km đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty quản lý năm 2013 (tổng 05 giấy chứng nhận QSD đất). Hiện Công ty vẫn đang sử dụng tuyến mương này để thoát nước mưa bề mặt khu vực văn phòng của Công ty. - Hàng năm Công ty vẫn đóng thuế đối với toàn bộ diện tích mương sút nói trên, hiện tại Công ty vẫn có nhu cầu sử dụng toàn bộ tuyến mương sút này. - Nếu thu hồi phần diện tích mương thì phải bồi thường hoặc bố trí diện tích đất khác để Công ty sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh. <p>Hướng giải quyết: Công ty sẽ phối hợp thống kê, rà soát các hộ dân sử dụng lấn, chiếm đất mương để có phương án giải quyết trong thời gian tới.</p>
114	<p><i>Cử tri Nguyễn Đức Thắng, tổ 5 phường Đồng Quang:</i> Tại đảo tròn Đồng Quang vừa có tín hiệu giao thông bằng đèn lại vừa có vòng xuyên đã gây xung đột giao thông ở một số thời điểm, nhất là khi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tác dụng phân luồng giao thông của vòng xuyên không còn. Đề nghị Thành phố nghiên cứu xóa bỏ vòng xuyên này để đảm bảo an toàn giao thông.</p>	<p>Khu vực đảo tròn Đồng Quang hiện đã được lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy chuẩn. Việc đề xuất bỏ đảo tròn khu vực trên chưa có cơ sở xem xét giải quyết.</p>
115	<p><i>Cử tri Phạm Thị Loan, tổ dân phố 6, phường Quang Trung:</i> Tháng 9 năm</p>	<p>Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, ngày 02/8/2022 Điện lực thành phố Thái Nguyên đã cử cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp cùng cử tri Phạm Thị Loan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>2020, tổ dân phố đã phản ánh về 02 cột điện ngõ 140 đường Lương Ngọc Quyến bị nghiêng, nguy hiểm cho người dân. UBND phường có 02 công văn đề nghị lên thành phố nhưng đến nay chưa được Điện lực thành phố giải quyết. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Điện lực thành phố vào kiểm tra thực trạng và khắc phục, thay mới 02 cột điện ngõ 140, 01 cột ngõ 166 đường Lương Ngọc Quyến.</p>	<p>Qua kiểm tra tại vị trí cột điện ngõ 140 đường Lương Ngọc Quyến là vị trí cột 1.6.1 lộ 1 thuộc TBA Thanh Niên 1 (cột đôi loại 2H7,5m) thân cột nguyên vẹn không bị rạn nứt đủ điều kiện vận hành, tuy nhiên cột bị nghiêng do trên cột ngoài dây cáp của ngành điện thì có rất nhiều cáp viễn thông của các nhà mạng cùng đi trên cột. Tại vị trí cột điện ngõ 166 đường Lương Ngọc Quyến là vị trí cột 7.1 lộ 3 thuộc TBA Thanh Niên 1 loại cột H7,5m thân cột nguyên vẹn không bị rạn nứt đủ điều kiện vận hành, tuy nhiên cột bị nghiêng do trên cột ngoài dây cáp của ngành điện thì có rất nhiều cáp viễn thông của các nhà mạng cùng đi trên cột. Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đăng ký kế hoạch vốn vào chương trình sửa chữa lớn của năm 2023 để khắc phục các vị trí cột điện trên đảm bảo kỹ thuật vận hành và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên do tình hình tài chính của ngành điện năm 2023 có nhiều khó khăn nên hiện nay vẫn chưa có vốn cho hạng mục này.</p>
116	<p><i>Cử tri Nguyễn Minh Trung, xóm Hợp Thành, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố khảo sát, thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải khu dân cư xóm Hợp Thành.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
117	<p><i>Đại biểu Trung tâm Y tế thành phố:</i> Đề nghị Thành phố quan tâm, sửa chữa, mở rộng đường Phố Đội Giá (từ đường Cách Mạng Tháng 8 vào Trung tâm Y tế thành phố).</p>	<p>Theo quy hoạch đường vào trung tâm y tế thành phố chiều rộng 15m, hiện trạng tuyến đường trên có chiều rộng trung bình 12m (mặt đường 6m). Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu bố trí kinh phí đầu tư trong thời gian tới.</p>
118	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Cam Giá:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra và đầu tư xây dựng rãnh thoát nước 2 bên đường và điện chiếu sáng tuyến đường trục chính của phường Cam Giá (ngõ 59 đường Lưu Nhân Chú).</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
119	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Hiệp, tổ 5, phường Quan Triều:</i> Khu vực công Z127, do hệ thống mương nhỏ hẹp, có nhiều nắp cống bục, vỡ gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông và thường xuyên bị ngập úng tràn vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
120	<p><i>Cử tri Đoàn Bá Hình, tổ dân phố 4, phường Quang Trung:</i> Đường Lương Thế Vinh được nâng cấp rất đẹp, nhưng hiện nay hệ thống điện được làm từ năm 2004 đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị cấp có thẩm quyền có phương án nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng thuộc tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
121	<p><i>Cử tri Nông Thị Bích Xuân, tổ dân phố 1, phường Thịnh Đán:</i> Đề nghị Thành phố nghiên cứu, lập phương án xây dựng công trình công cộng tại khu vực công trường Cao đẳng Thái Nguyên thuộc tổ dân phố 1 phường Thịnh Đán để đảm bảo công tác mỹ quan đô thị.</p>	<p>Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.</p>
122	<p><i>Cử tri Ngô Gia Liệt - Trưởng ban CTMT tổ dân phố 18, Phường Phan</i></p>	<p>- Tuyến đường quy hoạch kết nối khu đô thị Hồ điều hoà xương rồng và Phố Xương Rồng tại vị trí TBA Việt Xô thuộc đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồ Điều Hòa Xương Rồng và Khu dân cư số</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<i>Đình Phùng:</i> Đề nghị thành phố kiểm tra, xem xét mở hõng đường nối từ Khu đô thị Hồ Xương Rồng lên đường Xương Rồng (khu vực Trạm biến áp Việt Xô); hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường điện chiếu sáng trong Khu đô thị Hồ điều hòa Xương Rồng.	11 phường Phan Đình Phùng. Đối với phần nằm trong quy hoạch Khu đô thị Hồ điều hòa xương rồng hiện chủ đầu tư đã thực hiện đủ theo ranh giới dự án, phần còn lại thuộc quy hoạch KDC số 11 phường Phan Đình Phùng chưa được đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu đầu tư hoàn thiện tuyến đường quy hoạch trên. - Hệ thống điện chiếu sáng trong Khu đô thị Hồ điều hòa Xương Rồng nằm trong phạm vi dự án của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện và chưa tổ chức bàn giao về UBND thành phố quản lý, UBND thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.
123	<i>Cử tri Đoàn Quốc Toàn - Xóm Cổ Rùa, Xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị thành phố nghiên cứu, xem xét đầu tư bổ sung thêm đường kết nối từ dự án Khu nhà ở Cao Ngạn sang đường bê tông xóm Cổ Rùa để nhân dân đi lại được thuận tiện.	Do nguồn lực kinh phí có hạn, hiện nay thành phố ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình cấp bách hơn. Trong thời gian tới căn cứ kết quả thu ngân và khả năng cân đối nguồn vốn UBND thành phố sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét đầu tư theo quy định.
	Ý KIẾN ĐANG GIẢI QUYẾT	
124	<i>Cử tri Vũ Thị Tuyết Lan, tổ dân phố 12, phường Tân Thịnh:</i> Đề nghị Thành phố có ý kiến với Điện lực thành phố di chuyển 3 cột điện từ công Bến xe khách Thái Nguyên đi vào ngõ 298 đường Thống Nhất, cột điện dựng sát đường bê tông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.	Điện lực thành phố đã lập kế hoạch, báo cáo Điện lực tỉnh phê duyệt di chuyển cột 3 cột điện trên trong Quý I năm 2024. Trong thời gian chưa di chuyển cột điện, để đảm bảo an toàn, UBND thành phố đã đề nghị Điện lực thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khu vực trên.
125	<i>Cử tri Dương Văn Bình, Bí thư chi bộ tổ 14, phường Tích Lương:</i> Đến nay, một số ngõ, ngách ở tổ 14 chưa có biển số ngõ, ngách. Đề nghị Thành phố chỉ	UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Tích Lương kiểm tra, rà soát theo kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra cho thấy tất cả các ngõ, ngách trên địa bàn tổ dân phố 14, phường Tích Lương đã có biển số theo quy định. Ngoài ra UBND phường đã đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố lắp đặt bổ sung 04 biển tên ngách các tuyến đường thuộc tổ dân phố 02, 08 phường

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	đạo rà soát bổ sung biển số ngõ, gác còn thiếu ở các tổ dân phố.	Tích Lương. UBND thành phố chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp cùng UBND phường Tích Lương để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
126	<i>Cử tri Nguyễn Văn Bẩy, tổ 4, phường Trung Thành:</i> Khu nhà 5 tầng gồm 3 dãy nhà A1, A2, A3 tại tổ 4 phường Trung Thành hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại đây. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.	Khu chung cư 5 tầng thuộc phường Trung Thành đã được UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng các công trình thuộc Khu chung cư (nhà A1, A2, A3) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 07/10/2020. Ngày 13/10/2021 Sở Xây dựng ban hành kết luận kết quả kiểm định tại Văn bản số 3226/KL-SXD với một số nội dung như sau: Nhà A1, A2, A3 có mức độ nguy hiểm cấp độ C (<i>Khả năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ</i>); Kiến nghị UBND thành phố đề xuất phương án quản lý, sử dụng hoặc đầu tư công trình và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. - UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đề xuất phương án đầu tư công trình theo quy định.
127	<i>Cử tri Vũ Thanh Khôi - Bí thư chi bộ tổ dân phố 8, Phường Trung Vương:</i> Đề nghị thành phố đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư tổ 8 phường Trung Vương (còn một đoạn đường đất dài khoảng 60m).	Dự án Xây dựng hạ tầng KDC tổ 8 phường Trung Vương được UBND thành phố phê duyệt và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Dự án còn khoảng 60m chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thu hồi bồi thường, thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.
128	<i>Cử tri Nguyễn Mạnh Dũng - Tổ trưởng dân phố 2, Phường Chùa Hang</i> đề nghị Thành phố làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn Danko để sớm giải quyết các nội dung: Giải quyết việc Tổ dân phố 2 có 30 hộ dân trước đây có đường nước thải được xả xuống suối Phúc Lộc nhưng khi thi công xây dựng	UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm việc với Tập đoàn DANKO. Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO đã tổ chức thi công hệ thống thoát nước tạm thời cho các hộ dân, đầu vào hệ thống thoát nước thải của dự án. Ngày 09/03/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã phối hợp với UBND phường Chùa Hang làm việc với 13 hộ dân về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống thoát nước cho các hộ dân giáp ranh với dự án. Đến thời điểm hiện tại đã khắc phục xong. Đối với các hộ dân còn lại. Ban quản lý dự án đã phối hợp với UBND phường Chùa Hang và

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>dự án Khu nhà ở Cao Ngạn - Chùa Hang, suối đã bị lấp gây ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường.</p>	<p>các hộ dân gia đình bị ảnh hưởng tổ chức hội nghị đã thống nhất phương án xử lý và được sự đồng thuận của người dân. Về nguồn vốn để thực hiện UBND phường Chùa Hang đã có Văn bản số 188/UBND ngày 28/5/2022 gửi Công ty cổ phần tập đoàn DANKO về việc đề nghị làm mương thoát nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình tổ 2, phường Chùa Hang. Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO đã thực hiện khảo sát lên phương án thi công xây dựng hệ thống mương thoát nước. tuy nhiên còn 7 hộ dân giáp ranh với dự án chưa ban giao đất cho dự án nên chưa có mặt bằng để thực hiện. UBND Phường Chùa Hang hiện đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân để bàn giao mặt bằng để xây dựng hệ thống thoát nước, phân đấu hoàn thành trong năm 2023.</p>
IV	NHÓM Ý KIẾN VỀ NÔNG NGHIỆP	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
129	<p><i>Các cử tri: Phạm Thị Toan, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Già, xã Huống Thượng; Đoàn Quốc Toàn, xóm Cỏ Rùa, xã Cao Ngạn; Đặng Thị Hà, xóm Thông Nhân, Bùi Ngọc Khải, xóm Cây Thị, Đặng Văn Vũ, xóm Thanh Chủ, xã Linh Sơn; Dương Văn Ninh, Tổ Trưởng tổ dân phố 5, phường Tích Lương:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra và đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống mương dẫn nước, trạm bơm trên địa bàn hiện nay đã xuống cấp và chưa được đầu tư xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp (Trạm bơm Núi Trúc, Trạm bơm Gò của xã Huống Thượng; hệ thống mương dẫn nước của xã Huống Thượng; mương dẫn nước</p>	<p>Theo Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, Nhà nước đầu tư công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn...Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (Khoản 3, Điều 15 nguyên tắc trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14)</p> <p>Ngày 28/02/2023 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND V/v kiểm tra công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Trên cơ sở kiểm tra, đề xuất của các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã, UBND thành phố xem xét phê duyệt sửa chữa các công trình thủy lợi đầu mối bị hư hỏng theo quy định từ nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được cấp năm 2023. Ngoài các công trình UBND thành phố đã sửa chữa, nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng, UBND thành phố khuyến khích Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền.</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<i>đồng Bãi Bông chung ba xóm Thác Lở, Cổ Rùa, xóm Vải xã Cao Ngạn; tuyến mương của 3 xóm Cây Thị, Thông Nhãn, Thanh Chử xã Linh Sơn; mương dẫn nước của phường Tích Lương).</i>	
130	<i>Đại biểu Nguyễn Thị Quốc Hòa; cử tri Lê Tuấn Bé, Trưởng Ban CTMT xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên: Đề nghị Thành phố quan tâm ưu tiên sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân các xã, phường để đảm bảo sản xuất nông nghiệp và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia.</i>	Đã trả lời tại mục 129
131	<i>Cử tri Đỗ Đình Điện - Xóm Gò Chè, Xã Cao Ngạn: Đề nghị thành phố xem xét đầu tư nâng cấp các trạm bơm nông nghiệp xã Cao Ngạn gồm: Trạm bơm xóm Góc Vôi và trạm bơm II Hồng Phong xóm Gò Chè hiện đã xuống cấp.</i>	Đã trả lời tại mục 129
V	NHÓM Ý KIẾN VỀ ĐIỆN, NƯỚC SINH HOẠT; VIỄN THÔNG	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
132	<i>Cử tri Diệm Văn Công, Bí thư</i> Đề nghị Thành phố chỉ đạo cho khắc phục 2 cột điện ở tổ 12 và tổ 14 đã bị nứt, nghiêng, có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn.	tháng 5 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thực hiện lắp đặt 02 cột điện mới thay thế cho 02 cột điện không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành mà cử tri phản ánh.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
133	<p><i>chi bộ tổ dân phố 12, phường Tích Lương:</i></p> <p>Đường dây điện và đường dây viễn thông chạy dọc theo tuyến đường Tích Lương bị trùng võng, có đoạn trùng võng rất thấp gây mất an toàn, nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Đề nghị Thành phố chỉ đạo khắc phục sớm để bảo đảm an toàn.</p>	<p>Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại thực địa, điện lực thành phố đã phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện khắc phục các nội dung cử tri có ý kiến, kiến nghị. Hiện nay đã thực hiện xong vào ngày 05/12/2022, cơ bản đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.</p>
134	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Thu, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, phường Tích Lương:</i> Tổ dân phố số 2 ở sát cạnh Nhà máy nước Tích Lương, nhưng đến nay một số khu vực dân cư tổ 2 vẫn chưa được sử dụng nước sạch của nhà máy nước. Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo để người dân sớm được sử dụng nước sạch.</p>	<p>Ngày 30/5/2023 , UBND thành phố đã có văn bản số 2035/UBND-QLĐT ngày 30/5/2023 chuyển ý kiến kiến nghị của cử tri đến Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên để kiểm tra, giải quyết.</p> <p>Ngày 8/6/2023, Công ty nước sạch có Văn bản số 161/CTCPNS-PKD trả lời như sau: Công ty đã làm việc với cử tri và thống nhất đề nghị cử tri lập danh sách đăng ký nhu cầu và cam kết sử dụng nước hàng tháng để Công ty phối hợp khảo sát, thống nhất phương án đầu tư và các chi phí mở mạng cấp nước.</p>
Ý KIẾN ĐANG GIẢI QUYẾT		
135	<p><i>Các cử tri phường Tân Thịnh: Lê Văn Thiện, tổ dân phố 2; Phạm Tiến Phê, tổ dân phố 8:</i> Đề nghị Thành phố chỉ đạo các nhà mạng thực hiện việc tháo dỡ các đường dây thông tin hiện không sử dụng trên địa bàn để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.</p>	<p>Sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại thực địa, điện lực thành phố đã phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện khắc phục các nội dung cử tri có ý kiến, kiến nghị. Hiện nay, các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố đã được thực hiện xong, cơ bản đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.</p>
136	<p><i>Các cử tri phường Đồng Quang: Vũ</i></p>	<p>Đã trả lời tại mục 136</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p><i>Đình Minh, Tổ trưởng tổ 6; Lê Văn Dũng, Tổ trưởng tổ 12:</i> Hệ thống dây mạng trên các tuyến đường khu vực tổ 3 (Phố Đồng Quang); tổ 12 phường Đồng Quang (ngõ 155 đường Quang Trung) có nhiều đoạn bị đứt, trùng võng xuống mái nhà dân, có đoạn võng xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Thành phố kiểm tra, chỉ đạo nhà mạng thu gom dây mạng bị đứt để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.</p>	
137	<p><i>Cử tri Vũ Văn Quán - tổ dân phố số 2 phường Tân Long:</i> Đề nghị thành phố chỉ đạo bổ sung thêm cột điện ngõ 236 tổ dân phố số 2, vì cột điện cuối của ngõ cách khu dân cư 20 hộ dân quá xa, hộ gần nhất cách 200m, hộ xa nhất cách 500m.</p>	<p>Điện lực thành phố Thái Nguyên xin tiếp thu ý kiến và cho khảo sát lập phương án đầu tư chống quá tải cho khu vực cử tri phản ánh để đưa vào kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện.</p>
138	<p><i>Cử tri Dương Văn Oánh - xóm Cương Lãng xã Thịnh Đức:</i> Đề nghị Điện lực thành phố đầu tư xây dựng thêm trạm điện cho Nhân dân trong xóm, hiện nay việc cung cấp điện không đảm bảo cho người dân sinh hoạt và sản xuất.</p>	<p>Điện lực thành phố Thái Nguyên xin tiếp thu ý kiến và cho khảo sát lập phương án đầu tư thêm TBA chống quá tải cho khu vực cử tri phản ánh để đưa vào kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện.</p>
VI	NHÓM Ý KIẾN VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
139	<p><i>Các cử tri: Phạm Văn Thịnh, tổ dân phố 3, Mai Khắc Chiến, tổ dân phố 6, phường Tân Thịnh; Hồ Thành Lâm, xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng; Dương Văn Ninh, Tổ Trưởng tổ dân phố 5, phường Tích Lương; Lê Văn Sơn, phường Hoàng Văn Thụ.</i> Hiện nay, hầu hết các Nhà văn hóa ở các tổ dân phố đều đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Đề nghị Thành phố sớm triển khai đề án xây dựng thiết chế văn hóa, hướng dẫn Nhân dân về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà văn hóa.</p>	<p>Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thành phố; ngày 09/9/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7687/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Theo phân cấp quản lý, UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ, đối ứng kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; việc thực hiện cơ chế đối ứng đối với xây dựng mới và sửa chữa các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế của tỉnh. Ngày 10/5/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; hiện nay UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban, UBND các phường rà soát, đánh giá thực trạng, tính cấp thiết cần phải xây mới, sửa chữa, nâng cấp đối với các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để xây dựng kế hoạch triển khai đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.</p> <p>Đối với nội dung đề nghị hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà văn hóa, các thủ tục quyết toán công trình, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.</p>
140	<p><i>Các cử tri: Nguyễn Văn Như, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Phú Xá; Trịnh Xuân Cường, tổ 11, phường Trung Thành.</i> Sau sáp nhập, các tổ dân phố có các nhà văn hóa dôi dư, hiện nay chưa có cơ chế cải tạo sửa chữa nâng cấp Nhà văn hóa hiện có, cũng như xử lý đối với các nhà văn hóa dôi dư. Đề nghị Thành phố xem xét giải quyết.</p>	<p>Thực hiện Nghị quyết 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; sau sáp nhập, toàn thành phố có 401 xóm, tổ dân phố; có 501 nhà văn hóa, trong đó: Số nhà văn hóa đang sử dụng là 371, số nhà văn hóa dôi dư là 130. Hiện nay UBND thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý, thu hút nguồn xã hội hoá đầu tư xây dựng thành sân chơi, vườn hoa, khu tập luyện thể dục thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.</p>
141	<p><i>Cử tri Lê Tuấn Bé, Trưởng Ban CTMT xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên.</i> Đề nghị Thành phố hỗ trợ đầu tư thiết chế nhà</p>	<p>Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thành phố; ngày 09/9/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7687/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Theo phân</p>

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	văn các xóm, đầu tư khu vui chơi, giải trí thể dục thể thao cho các khu trung tâm văn hóa xóm.	cấp quản lý, UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ, đối ứng kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; việc thực hiện cơ chế đối ứng đối với xây dựng mới và sửa chữa các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế của tỉnh. Ngày 10/5/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; hiện nay UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban, UBND các phường rà soát, đánh giá thực trạng, tính cấp thiết cần phải xây mới, sửa chữa, nâng cấp đối với các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để xây dựng kế hoạch triển khai đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
142	<i>Cử tri Trần Mai Khanh - tổ 11 phường Quang Trung: Đề nghị thành phố nhiệm kỳ này có kế hoạch xây dựng Nhà văn hóa cho các tổ sau khi sáp nhập để đảm bảo sinh hoạt cộng đồng cho trên 300 hộ dân (có tổ có 2, 3 nhà văn hóa nhưng đều nhỏ hẹp).</i>	Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thành phố; ngày 09/9/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7687/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Theo phân cấp quản lý, UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ, đối ứng kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; việc thực hiện cơ chế đối ứng đối với xây dựng mới và sửa chữa các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế của tỉnh. Ngày 10/5/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; hiện nay UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban, UBND các phường rà soát, đánh giá thực trạng, tính cấp thiết cần phải xây mới, sửa chữa, nâng cấp đối với các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để xây dựng kế hoạch triển khai đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
143	<i>Cử tri Phạm Ngọc Hùng - xóm Nam Thái xã Tân Cương: Đề nghị thành phố nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa theo hình thức đối ứng nhà nước 70%, nhân dân 30% hoặc là 50/50 để giảm bớt khó khăn cho người dân. Hiện tại hỗ trợ</i>	Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thành phố; ngày 09/9/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7687/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Theo phân cấp quản lý, UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ, đối ứng kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; việc thực hiện cơ chế đối ứng đối với xây dựng mới và sửa chữa các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế của

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	100 triệu đồng/01 nhà văn hóa xây mới là thấp vì một nhà văn hóa 150m ² trở lên xây dựng thấp nhất cũng phải mất khoảng 700 đến 800 triệu đồng.	tỉnh. Ngày 10/5/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; hiện nay UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban, UBND các phường rà soát, đánh giá thực trạng, tính cấp thiết cần phải xây mới, sửa chữa, nâng cấp đối với các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để xây dựng kế hoạch triển khai đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
144	<i>Cử tri Dương Văn Oánh - xóm Cuong Lãng xã Thịnh Đức:</i> Đề nghị thành phố chỉ đạo việc quy hoạch đất để xây dựng nhà văn hóa xóm và có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các xóm xây dựng lại nhà văn hóa để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho Nhân dân.	UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với cơ quan quản lý, chủ đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, khu đô thị bố trí, xác lập diện tích đất dành cho thiết chế văn hóa và công tác đầu tư xây dựng nhà văn hóa theo quy định; chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc biệt là một số phường, xã chưa bố trí được quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý quy hoạch các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn; rà soát quy hoạch sử dụng đất đảm bảo diện tích đất dành cho thiết chế văn hóa và công tác đầu tư xây dựng nhà văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, Nhân dân hiến đất để đầu tư xây dựng nhà văn hóa đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
145	<i>Cử tri Phạm Hùng Hưng - Bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm xã Đồng Liên; cử tri Ngô Xuân Có - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 phường Phú Xá; cử tri Vũ Đức Thành - tổ dân phố số 10 phường Trung Vương phản ánh:</i> Hiện nay một số nhà văn hóa xóm, tổ đã xuống cấp đặc biệt đối với các xóm, tổ sau sáp nhập, diện tích không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của các khu dân cư. Đề nghị Thành phố có cơ chế hỗ trợ dành một phần quỹ đất để	UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với cơ quan quản lý, chủ đầu tư xây dựng dự án khu dân cư, khu đô thị bố trí, xác lập diện tích đất dành cho thiết chế văn hóa và công tác đầu tư xây dựng nhà văn hóa theo quy định; chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc biệt là một số phường, xã chưa bố trí được quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý quy hoạch các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn; rà soát quy hoạch sử dụng đất đảm bảo diện tích đất dành cho thiết chế văn hóa và công tác đầu tư xây dựng nhà văn hóa; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, Nhân dân hiến đất để đầu tư xây dựng nhà văn hóa đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thành phố; ngày 09/9/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7687/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Theo phân

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	xây mới, đấu giá các khu đất Nhà văn hóa không đủ diện tích... đầu tư cơ sở vật chất thiết chế nhà văn hóa cho các xóm, tổ cho phù hợp với dân số.	cấp quản lý, UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ, đối ứng kinh phí xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; việc thực hiện cơ chế đối ứng đối với xây dựng mới và sửa chữa các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế của tỉnh. Ngày 10/5/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, đầu tư Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; hiện nay UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban, UBND các phường rà soát, đánh giá thực trạng, tính cấp thiết cần phải xây mới, sửa chữa, nâng cấp đối với các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để xây dựng kế hoạch triển khai đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
VII	NHÓM Ý KIẾN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
146	<i>Cử tri Đỗ Văn Nhượng, Tổ dân phố 7, phường Cam Giá; các cử tri: Phường Phan Đình Phùng, phường Phú Xá:</i> Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm thực hiện kinh phí hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp tổ dân phố theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh.	Ngày 31/12/2022, UBND thành phố Thái nguyên đã cấp kinh phí chi trả chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố tại Quyết định số 12492/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn ngân sách tỉnh chuyển về cấp bổ sung kinh phí cho UBND các phường, xã để hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Hiện tại, UBND các xã, phường đã thực hiện chi trả xong đến từng đối tượng người hoạt động không chuyên trách được hưởng chế độ theo quy định.
147	<i>Đại biểu xã Cao Ngạn:</i> UBND xã Cao Ngạn đã có Công văn số 559/UBND-VP ngày 15/9/2014 về việc đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng Huân huy chương cho 28 trường hợp bị hỏng. Hiện nay có 10 trường hợp được cấp lại, 18 trường	Qua rà soát, phòng Nội vụ thành phố đã tham mưu UBND thành phố trình cấp đổi hiện vật cho 19 trường hợp thuộc xã Cao Ngạn, đã bàn giao và trả hiện vật được cấp đổi mới đối với 13 trường hợp; hiện nay còn 06 trường hợp chưa có kết quả. Phòng Nội vụ thành phố đã đề nghị UBND xã Cao Ngạn cung cấp thông tin cụ thể các trường hợp chưa được cấp đổi, cấp lại hiện vật để phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục thực hiện việc cấp đổi hiện vật khen thưởng trong thời gian tới.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	hợp chưa được cấp. Đề nghị Thành phố quan tâm giải quyết.	
148	<i>Cử tri Nguyễn Đức Thắng, tổ 5 phường Đồng Quang:</i> Đề nghị Thành phố kiểm tra việc hộ gia đình ông Bùi Văn Do (gia đình chính sách) chưa được nhận tiền chuyển đổi phương tiện (xe công nông sang ô tô vận tải) từ năm 2009 đến nay đã 13 năm vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Thành phố xem xét, giải quyết toàn bộ chế độ được hưởng ban đầu cùng với phần lãi suất ngân hàng từ năm 2009 đến nay đối với hộ ông Bùi Văn Do.	UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo UBND phường Đồng Quang làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Đức Thắng và ông Bùi Văn Do về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc, sau khi được giải thích các nội dung liên quan, ông Nguyễn Đức Thắng và Bùi Văn Do không có ý kiến, hay đề nghị gì liên quan đến việc giải quyết tiền hỗ trợ chuyển đổi phương tiện (xe công nông sang ô tô vận tải).
VIII	NHÓM Ý KIẾN KHÁC	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
149	<i>Cử tri Đoàn Quốc Toàn, xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn:</i> Đề nghị Thành phố hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do 02 đợt mưa to lũ lụt vừa qua làm ảnh hưởng đến năng suất cây ngô, lúa, rau, màu. Hiện nay xóm đã lập danh sách diện tích thiệt hại do mưa lũ gửi lên UBND xã theo quy định.	Nội dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai được thực hiện tại Điều 7 Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Năm 2022, xã Cao Ngạn có 02 đợt mưa to lũ lụt làm ảnh hưởng đến năng suất cây ngô, lúa, rau, màu tuy nhiên theo đánh giá của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã Cao Ngạn mức độ thiệt hại chưa đến mức được hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. Đề nghị nhân dân chủ động khắc phục.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
150	<i>Cử tri Đào Hồng Cân, tổ dân phố 8, phường Thịnh Đán: Đề nghị cấp có thẩm quyền đổi tên đường Tân Thịnh thành đường Thịnh Đán cho phù hợp với thực tế.</i>	Ngày 31/10/2022, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 5409/UBND-VHTT về việc thực hiện rà soát, đề xuất đặt tên đường, phố; bổ sung tên vào Ngân hàng dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện nay UBND thành phố đã giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường xã hoàn thiện Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để triển khai thực hiện; trong đó đã dự kiến đổi tên đường Tân Thịnh.
151	<i>Cử tri Nguyễn Thị Lan, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Cam Giá: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đặt tên đường trục chính của phường là đường Cam Giá, hiện nay đường này đang là ngõ 59 đường Lưu Nhân Chú, như vậy là không phù hợp.</i>	Đường dân sinh thuộc ngõ 59 đường Lưu Nhân Chú phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên chưa được xây dựng theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm số 7 thành phố Thái Nguyên nên chưa đủ điều kiện để xem xét đặt tên (<i>Điều 4, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Điều 4, Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên</i>).
152	<i>Cử tri Nguyễn Thị Bích Vượng, tổ dân phố 9, phường Quang Trung: Đề nghị Thành phố giải quyết dứt điểm tranh chấp đất giữa nhà bà Vượng và nhà anh Chung.</i>	Ngày 16/11/2020 UBND Phường Quang Trung đã tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai giữa Nguyễn Thị Bích Vượng và ông Phạm Văn Trung nhưng hai bên không đi để thống nhất chung nên buổi hòa giải không thành. Hiện nay, UBND phường Quang Trung đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên để giải quyết tranh chấp.
IX	NỘI DUNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP	
	Ý KIẾN ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG	
153	<i>Đại biểu Tô Hạ Sỹ: Hiện nay cử tri và Nhân dân thành phố rất đồng tình, ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên,</i>	Trên địa bàn thành phố hiện đang triển khai nhiều các dự án, nhu cầu tái định cư rất lớn. UBND thành phố đã thực hiện đầu tư nhiều dự án để phục vụ tái định cư như: Các dự án Tái định cư đường Bắc Sơn, các dự án Tái định cư Khu đô thị Thái Hưng, các dự án Tái định cư đường Việt Bắc, các dự án tái định cư cho Sân Vận động ... Các dự án triển khai đã giải quyết được nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tiến độ chưa đáp ứng được theo yêu cầu.

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Đơn vị giải quyết
	<p>việc bố trí tái định cư và tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư còn chậm. Để đảm bảo ổn định đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án, đề nghị UBND thành phố báo cáo, làm rõ các giải pháp trong thời gian tới.</p>	<p>UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn của thành phố tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên báo cáo để kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn. Kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, chỉ đạo các Chủ đầu tư kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ. Tập trung ưu tiên bố trí ngân sách cho các dự án tái định cư để đảm bảo ưu tiên đầu tư xây dựng, đáp ứng tiến độ.</p>